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ปฏิบตัิการจากการประชุมสมัชชาโลกป 2561 

เกร่ินนําและภาพรวมการอภปิราย 
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วาระที่ 5: กิจกรรมของเรา: คณะกรรมการบริหารสากล, เหรัญญิกสากล และเลขาธิการ 

วาระที่ 12b: เวิรคชอปของเหรัญญิกสากล 

วาระที่ 6: การตรวจสอบไดทั้งสองฝาย 

วาระที่ 7: รายงานของคณะกรรมการเสนอชือ่สากล 

ทบทวนเร่ืองภายใน: การอภปิรายตามมติจากการประชุมสภาสากลป 2560 

วาระที่ 3: ความหลากหลายและการมีสวนรวม 
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เกริ่นนําและภาพรวมการอภิปราย 

รายงานการประชุมสมัชชาโลกป 2561 มีโครงสรางที่สอดคลองกับประเด็นหลักที่มีการอภิปราย โดย
ไมไดเรียงตามลําดับเวลาของวาระการประชุม แตละวาระการประชุมจะมีเลขลําดับ เพื่อชวยใหทาน
สามารถจําแนกไดวามีการพูดคุยเร่ืองดังกลาวเมื่อไร ทั้งยังสามารถคลิกท่ีนี่เพื่อดูกําหนดการประชุม                                                                                                   
 

 

ภาพรวมของประเด็นหลักทีม่ีการอภิปราย:  

การเปล่ียนแปลงเชิงระบบท่ีบางคร้ังเปนสิง่ท่ียากสุดท่ีจะทําได หากแตใหผลลัพธท่ีย่ิงใหญมาก วาระที่ 10 

การมีชีวิตในสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย ไมถือเปนอภสิิทธิ ์หากเปนสิทธิมนุษยชนอยางหนึง่ วาระที่ 12a 

เราตองทําความเขาใจวาประชาชนสามารถจะทําสิ่งใดและทําไดอยางไร ความเห็นและภาพลักษณของเราจะ
มีสวนชวยใหพวกเขาไปถงึยังจุดท่ีจําเปนตองไปไดอยางไร วาระที่ 3 

เราไมอาจทําตัวลอย ๆ เหมือนไมเกี่ยวของกบัคนสวนใหญในสงัคมได วาระที่ 16 

เปนท่ีชัดเจนวา ความสําเร็จของแอมเนสตี้ในชวง 50 ปแรก เปนสิง่ท่ีเหลือเช่ือ แตโลกไดเปล่ียนแปลงไป
มากมายในชวงท่ีผานมา และเราไมสามารถหยุดพักและพอใจกับความสําเร็จในอดีตได วาระที่ 5 

การทํางานเปนขบวนการทําใหเรามีพลังมหาศาล...เรามีโครงขายท่ัวโลก เราจําเปนตองเพิ่มความพยายาม
เขาถึงชองวางตาง ๆ ใหมากสุด วาระที ่6 

เราจะไมสามารถเปนองคกรท่ีนาภาคภูมิใจอยางท่ีควรเปนได หากเรามัวแตแซะกันเอง วาระที่ 20 

โครงสรางในปจจุบนัถกูทําลายไปแลว เราไมสามารถรวมมือกับมันไดอกีตอไป เราตองกลาหาญเพียง
พอท่ีจะเรียกรองการเปล่ียนแปลงขั้นพื้นฐาน วาระที่ 15 

เมื่อใดท่ีเกิดการถกเถียงจนวุนวายในองคกรของแอมเนสตี้ เรามักคิดถึงบุคคลคนนั้นท่ีอยูในหมูบานหรืออยู
ในสลัม บุคคลซึ่งตองการแอมเนสตี้ บุคคลซึง่เปนเหตุใหแอมเนสตี้ดํารงอยู และบุคคลซึ่งทําใหความคิดของ
เรากระจางชัดมากสุด....เราไมไดเปนแคสื่อกลาง นนัเปนเหตใุหแอมเนสตีต้องดํารงอยู วาระที่ 13 

การเรียนรูเปนการปฏบิัตซิึ่งไมเพียงชวยใหเราไดรับความรูเกี่ยวกับการทํางานท่ีไดผลเทานั้น หากยังชวยให 
“ตัวเราและพฤติกรรมของเรา” ดีขึ้นในระหวางกระบวนการนั้นดวย วาระที่ 17 

เราใหความใสใจกับสิทธิของผูหญิงและบุคคลอืน่ ซึง่ประสบปญหาการเลือกปฏบิัติ แตเรายังไมถือวาเปน
ขบวนการท่ีหลากหลายมากอยางท่ีควรจะเปน และเรายังไมใหความสนใจมากเพียงพอกับประเด็นเพศ
สภาพและความหลากหลายในการทํางานอยางท่ีควรจะเปน วาระที่ 2 
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วาระท่ี 1: 

ยินดีตอนรับเขาสูการประชุมสมัชชาโลกป 2561 

เราตองการใหวัฒนธรรมการบริหารงานระดับสากลของเรา นาสนใจ มีพลวัต กระตุนใหเกิดการมี
สวนรวม และเปนการผสมผสานการปฏิบัติที่ดีสุดในอดีตกับภาพฝนของเราที่มีตออนาคต เพื่อ
ประโยชนสูงสุดของขบวนการสิทธิมนุษยชน - คริสติน แพมพ 

คริสติน แพมพ ประธานการประชุมสมัชชาโลกป 2561 และคณะกรรมการเตรียมการประชุม 
กลาวตอนรับผูแทนในการประชุมสมัชชาโลกเปนครั้งแรก ในนามของคณะกรรมการเตรียมการ
ประชุม ป 2561 คณะกรรมการบริหารสากล เลขาธิการ และแอมเนสตี้ อินเตอรเนช่ันแนล โปแลนด 

คริสตินกลาวถึงความสําคัญทางประวัติศาสตรของการประชุมคร้ังนี้ในฐานะเปนสวนหนึ่งของ
ขบวนการ เมื่อพิจารณาถึงแมแบบการบริหารงานระดับสากลแบบใหม รวมถึงการพัฒนาใหเกิดการ
ประชุมสมัชชาสากล ซึ่งถือเปนองคกรเพื่อการตัดสินใจระดับสูงสุดของขบวนการ และการจัดประชุม
เวทีภูมิภาคเมื่อชวงตนปนี้  

ในขณะที่เกิดความเปนปรปกษอยางตอเนื่องในภูมิทัศนดานสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการ
เตรียมการประชุมมีเปาหมายสรางพื้นฐานที่นําไปสูวัฒนธรรมการบริหารงานระดับสากลในเชิงบวก
และมีผลกระทบ ซึ่งครอบคลุมความเทาเทียม การมีสวนรวมและความหลากหลาย และจะชวยให    
แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลยังคงเปนแนวหนาในการทํางานดานสิทธิมนุษยชน ในระหวางการลงมติ     
คริสตินกระตุนใหผูแทนถาวรตระหนักถึงความจําเปนของโลกภายนอก โดยไมเพียงคํานึงถึงอํานาจ
หนาที่ของสมาชิก  

คริสตินและอาวัวร อายเจโค รองประธานการประชุมสมัชชาโลกป 2561 รายงานผลการ
สํารวจเกี่ยวกับเพศสภาพและความหลากหลาย0

1 ซึ่งนับเปนการนําเสนอครั้งแรกตอที่ประชุมวาดวย
การบริหารงานระดับสากล โดยการพิจารณาจากขอมูลของทั้ง “ผูที่อยูในหองประชุมและไมไดอยูใน
หองประชุม” กิจกรรมนี้ชวยใหเราสามารถใชแนวทางในเชิงบวก เพื่อกระตุนใหเกิดความหลากหลาย
มากขึ้น และสรางความชอบธรรมใหกับขบวนการสิทธิมนุษยชนระดับสากลของเรา 

ผลการสํารวจที่สําคัญ ไดแก   

• 62% ของผูเขารวมการประชุมสมัชชาโลกตอบแบบสอบถาม และ 96% ของผูแทนถาวรตอบ
แบบสอบถาม  

• 58% ของผูใหขอมูลระบุวาเปนเพศหญิง 40% เพศชาย และ 2% ไมระบุเพศ  

1 โปรดด ูภาคผนวก 1: “Who’s in the room, who’s not in the room” สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัแผนภมิูในประเด็นนี ้ซึง่เป็นสว่นหน่งของ

การรายงานตามมติที่ 5 ของที่ประชมุคณะมนตรีสากล 

                                                           



• 5% ของผูใหความเห็นบอกวา พวกเขามีอาการบกพรองทางกายหรือทางใจ หรือมีอาการอัน
เปนผลเนื่องมาจากการไดรับตราบาป รูสึกถูกเอาเปรียบเชิงโครงสราง หรือถูกเลือกปฏิบตัิ  

• 5% ของผูเขารวมประชุมมาจากภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ โดยเกือบคร่ึงหนึ่ง
ของผูเขารวมมาจากยุโรป  

• ผูเขารวมประชุมมีสัดสวนอายุเทากันในส่ีระดับ โดยมีผูเขารวมประชุมเพียงไมกีค่นที่มีอายุ
มากกวา 60 ป  

• 5% ของผูใหขอมูลระบุวาตนเองเปนเกย และ 2% เปนเควียร สวนใหญระบุวาเปนรักตางเพศ 
• 7% ของผูเขารวมประชุมระบุวาเปนชนพื้นเมือง  
• 60% ของผูเขารวมประชุมมีการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก  

หลังตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับผลการสํารวจ อาวัวรกระตุนใหผูเขารวมประชุมคิดหาวิธีการชวยให
มีการรับฟงความเห็น และการมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูที่ไมอยูในหองประชุม โดยในการทํา
กิจกรรม เธอไดขอใหผูเขารวมประชุมเขียนความฝนและความคาดหวังตอการประชุมสมัชชาสากล
เปนคร้ังแรก โดยเขียนบนกระดาษที่มีการนําไปติดโชว และจะมีการนํามาทํากิจกรรมเพิ่มเติมในอีกสาม
วันขางหนา ยังมีการกระตุนใหผูเขารวมใชแผนกระดานเพื่อประเมินผลการประชุมตลอดเวลา โดย
สามารถแสดงความเห็นของตนเองได ทั้งนี้เพื่อใหคณะกรรมการเตรียมการประชุมไดรับทราบขอมูล
อยางทันทวงที เกี่ยวกับความรูสึกของผูเขาประชุม  

จากนั้นที่ประชุมสมัชชาโลกไดรับฟงความเห็นของแคริน วัตสัน (แอมเนสตี้ชิลี และ Global 
Youth Collective) เกี่ยวกับการประชุมสุดยอดโลกของเยาวชนที่ไนโรบี แครินกระตุนใหผูเขารวม
ประชุมมีสวนรวมในปฏิบัติการ Youth Call Action และกระตุนใหผูเขารวมที่มีอายุนอยแลกเปลี่ยน
ความเห็นระหวางการอภิปราย โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการเมืองที่สรางภาพอันชั่วรายใหคนอื่น 
ซึ่งเปนประเด็นที่สงผลกระทบอยางรุนแรงตอคนรุนใหมในทุกวันนี้ ตอมาที่ประชุมใหความเห็นชอบ
วาระการประชุม สิทธิในการลงคะแนนเสียงของแอมเนสตี้ฮองกง, แอมเนสตี้กรีซ, แอมเนสตี้อิตาลี, 
แอมเนสตี้ออสเตรเลีย, แอมเนสตี้ไอรแลนด และการแตงตั้งจอรจ แอกกรีย (แอมเนสตี้กานา) เปน
เจาหนาที่ผูดูแลการเลือกตั้ง และรูธ เบร็ดดัล (แอมเนสตี้สหราชอาณาจักร) และลิซา กาลันโด (แอม
เนสตี้เปอรโตริโก) เปนเจาหนาที่ผูนับคะแนน  

กอนปดวาระการประชุม คริสตินย้ําถึงความสําคัญที่ทุกคนจะมีสวนรวมในการดูแลใหที่ประชุม
สมัชชาโลกเปนพื้นทีป่ลอดภัย  

 

 

 

 



 

วาระโฟกัสประเด็นสิทธิมนุษยชน  

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรและภูมิทัศนดานสิทธมินุษยชนของเรา คือประเด็นหลักทีพู่ดคุยใน
หลายรายการของการประชุมสมัชชาโลกป 2561  

วาระที่ 10: 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรของแอมเนสต้ี 

การเปลี่ยนแปลงเชงิระบบในบางสถานการณอาจเปนเร่ืองท่ีทําไดยากสุด แตกอใหเกิดผลลัพธท่ี
ยิ่งใหญมากสุด เมลิสสา โมลเลน ดูพุส  

เบียทริซ วอแกรนเท ผูอํานวยการโครงการยุทธศาสตรและผลกระทบระดับโลก สํานัก
เลขาธิการใหญ (IS) กลาวเปดวาระการประชุมนี้ และอธิบายถึงเปาหมาย ใหภาพรวมของเปาหมายเชิง
ยุทธศาสตรในปจจุบัน และผลกระทบที่เกิดขึ้น และเปนการมองภาพไปยังชวงที่มีการใชยุทธศาสตร
ใหมตอไป  

เอ ็มวิกาลี ม ูเท ียนี ประธานคณะกรรมการบร ิหารสากลนําเสนอวาระเร งด วนของ
คณะกรรมการบริหาร ใหขยายระยะเวลาการดําเนินงานตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตรในปจจุบันไป
จนถึงป 2563 โดยเธอไดกลาวสรุปเหตุผลของคณะกรรมการบริหารที่เสนอวาระฉุกเฉินนี้ รวมทั้ง
ความตองการไดรับฟงมุมมองจากระดับภูมิภาค การสรางนวัตกรรมใหม การพัฒนาแนวทางใหมใน
การทํางานและความรวมมือกับพารทเนอรใหม ๆ คณะกรรมการบริหารยังคาดหวังที ่จะนํา
ขอเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบไดของสํานักเลขาธิการสากล ไปใชในการจัดทํากระบวนการ
เพื่อพัฒนาเปาหมายใหม  

ภายหลังการนําเสนอ ที่ประชุมสมัชชาโลกมีมติเห็นชอบกับวาระฉุกเฉินของคณะกรรมการ
บริหาร ใหขยายระยะเวลาการดําเนินงานตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตร  

เนื้อหาในสวนตอมา แอนา พีเกอร ผูอํานวยการ แอมเนสตี้ชิลี ไดพูดถึงกิจกรรม horizon 
scanning ที่ไดทําระหวางการประชุมดานสิทธิมนุษยชนที่ลอนดอน และการประชุมสุดยอดเยาวชน
ไนโรบี เราจําแนกไดวา “ปจจัยลึกซึ้งที่ผลักดัน” การเปลี่ยนแปลงไดแก ความไมเทาเทียมทางสังคม-
เศรษฐกิจ ความเสี่ยงดานนิเวศวิทยาของโลก ความเปนปจเจกบุคคลในระดับลึกซึ้ง อํานาจที่เพิ่มขึ้น
ของบรรษัท การเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลก และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เธอกระตุนให
ภูมิภาคตาง ๆ ทํากิจกรรมแบบเดียวกัน โดยเนนวิธีการที่จะชวยใหเราสามารถสื่อสารและรวมมือกับ
พารทเนอรใหม ๆ ไดดีขึ ้น เพื่อใหเกิดผลกระทบอยางแทจริงในระดับพื้นที่ ในระหวางการจัดทํา
แผนการเชิงยุทธศาสตรในขั้นตอไป  



เมลิสสา โมลเลน ดูพุส ผู นําชนพื ้นเมืองชนเผาอินนูเนชั ่น ไดกลาวถึงการทํางานของ          
แอมเนสตี้จากมุมมองของคนภายนอก และความสําคัญในการคุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชนใน
พื้นที่ของภาคประชาสังคมที่แคบลงอยางมาก เมลิสสายอมรับถึงความสําคัญของการเปนเครือขายที่
เชื่อมโยงกัน และเนนใหเห็นถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับเธอและผูหญิงพื้นเมืองคนอื่น ๆ ในการผลักดันให
สังคมรับฟงเสียงของพวกเธอ เธอขอบคุณแอมเนสตี้ที่มอบรางวัลทูตมโนธรรมสํานึกประจําป 2560 
ให โดยรางวัลนี้ชวยใหเธอและชุมชนรูสึกภาคภูมิใจ และเธอกระตุนใหเราใหความสําคัญกับบุคคล และ
การเปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรมที่ตองการใหเกิดขึ้น ในบรรดาเปาหมายของแอมเนสตี้ เมลิสสา
ยอมรับถึงความสําคัญของการรักษาการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ การรวมมือกับพารทเนอรใหม ๆ และ
การใหความสําคัญกับระดับความไววางใจและความศรัทธาที่นักปกปองสิทธิมนุษยชนมีใหก ับ        
แอมเนสตี้ 

โคลม โอ คัวนาชาอีน ผูอํานวยการสํานักเลขาธิการ สํานักเลขาธิการใหญ พูดถึงความคืบ
หนาที่เกิดขึ้นจากชุดของเปาหมายเชิงยุทธศาสตรในปจจุบัน: 

 

เปาหมายท่ี 1 

มีการทํางานในระดับบคุคลทีด่ี และมคีวามคืบหนาจากการทํางานดานสิทธิมนุษยชนศึกษา แตเรายัง
พบอุปสรรคในการทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ 

เปาหมายท่ี 2 

มีการทํางานดานเพศสภาพมากขึ้น แตเราพบอุปสรรคจากการตัดลดงบประมาณสําหรับโครงการ
สิทธิมนุษยชนจากมุมมองของเพศสภาพ  

เปาหมายท่ี 3 

เรายังไมเห็นผลกระทบเชิงระบบที่ชัดเจนจากการทํางานในพื้นทีท่ี่มีสงครามและความขัดแยง  

เปาหมายท่ี 4 

มีการทํางานที่ดีในดานการตรวจสอบไดระดับภูมิภาคในแอฟริกา โดยมีแรงเหวี่ยงที่สําคัญมุงไปสูการ
ตรวจสอบไดในระดับชาติ  

เปาหมายท่ี 5 

มีความคืบหนาในแงการสรางรายไดและเพิ่มสมาชิก โดยเฉพาะสมาชิกระดับสากล แตยังอีกไกลกวา
จะบรรลุเปาหมาย  



ดวยความตระหนักถึงปญหาเหลานี้ โคลมขอใหผูเขารวมประชุมทบทวนวิธีการที่จะนําไปสูการ
จัดทําเปาหมายเชิงยุทธศาสตรใหม เขาขอใหผูเขารวมประชุมใชจุดสีตาง ๆ เพื่อจําแนกปจจัยสาม
ประการที่มีความสําคัญมากสุดในการจัดทําเปาหมายเชิงยุทธศาสตรขั้นตอไป ผูเขารวมไดระบุวาการ
ส่ือสาร การจําแนกรากเหงาของปญหา และการเติบโตเปนปจจัยสําคัญสามประการ  

เอ็มวิกาลีเนนใหเห็นความสําคัญของการใชที่ประชุมเวทีภูมิภาคป 2562 และการประชุม
สมัชชาสากลเพื่อทบทวนสถานการณ และจัดทําชุดของเปาหมายเชิงยุทธศาสตรตอไป เธอกลาวสรุป
โดยการเตือนใหผูเขารวมประชุมทราบวา ระบบการบริหารระดับโลกของเราอยูในชวงเปลี่ยนผาน ยังมี
เวลาที่จะตองเรียนรู อยางตอเนื่อง กอนจบวาระนี้ เธอยืนยันวาคณะกรรมการบริหารจะทบทวน
กระบวนการนี้ตอไปในการประชุมในเดือนกันยายน 2561  

  

วาระที่ 12: 

รางยุทธศาสตรวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของแอมเนสต้ี 

การมีชีวิตในสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย ไมถือเปนอภสิิทธ์ิ หากเปนสิทธิมนุษยชนอยางหนึ่ง   

- โจแอนนา ซุสเตนโต ผูรอดชีวิตจากพายุไตฝุนไฮเยียน  

หลังจากฉายวีดิโอเพื่อใหเห็นผลกระทบของพายุไตฝุนไฮเยียนในฟลิปปนสแลว ทอม สปารกส 
กรรมการบริหารแอมเนสตี้สหราชอาณาจักร มารีนา นาวารโร ผูอํานวยการ แอมเนสตี้เปรู ปเตอร 
ฟาฟว ประธาน แอมเนสตี้นิวซีแลนด เอมมิลี เนวิน ผูอํานวยการโครงการรณรงค สํานักเลขาธิการ
ใหญ และอัชฟค คาหลฟาน ผูอํานวยการโครงการกฎหมายและนโยบาย สํานักเลขาธิการใหญ ได
เสนอขอมูลเกี ่ยวกับรางยุทธศาสตรวาดวยการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของแอมเนสตี้ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น และแนวทางที่แอมเนสตี้สามารถทํางานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
จากมุมมองดานสิทธิมนุษยชนในอนาคต  

ผูนําเสนอไดกลาวถึงงานที่ผานมาของแอมเนสตี้ รวมทั้งการเรียกรองใหมีความตกลงที่มีผล
ผูกพันทางกฎหมาย เพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก และการดําเนินงานดานสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของเปาหมายเชิงยุทธศาสตร เรายังไดรวมมือกับกรีนพีซในการ
รณรงคดานพลังงานหมุนเวียน และสนับสนุนการดําเนินงานของเอ็นจีโอที ่ทํางานกับชุมชนใน
ฟลิปปนส เพื่อกดดันใหบริษัทผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิลที่กอมลพิษมากสุดตองรับผิดชอบ ผลจากการ
ประชุมสภาสากลป 2560 (ICM) มติขอที่ 18 เปนเหตุใหมีการจัดทํารางยุทธศาสตรเพื่อคุมครอง    
สิทธิมนุษยชนทามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยยุทธศาสตรนี้เนนใหเห็นถึงชองวาง
ทางสังคมที่เพิ ่มขึ ้น และผลกระทบของการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะตอผู หญิง 
เด็กผู หญิง และชนพื้นเมือง สุดทาย มีการทํางานดานพลังงานทางเลือก และกระตุ นใหรัฐบาล



ชวยเหลือใหประชาชนสามารถปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผูนําเสนอเนนถึง
ความสําคัญของบทบาทของแอมเนสตี้ตอยุทธศาสตรเหลานี้ โดยควรมีการเพิ่มมูลคาเขาไปในงาน
ปจจุบัน  

ผูนําเสนอไดอานรายการผลลัพธที่พึงปรารถนาและความสําเร็จที่ตองการใหเกิดขึ้น จากการ
ทํางานและความเชี ่ยวชาญของแอมเนสตี ้ เชน การจัดทํากรณีศึกษาและการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรเพื่อตอตานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความรวมมือกับองคกรเฟรนดออฟดิเอิรธ 
ที่เปนแกนนํารณรงคใหมีการยุติการใชขวดพลาสติกและการปลอยกาซคารบอนไดอ็อกไซด ซ่ึงเปนตัว
กอมลพิษทั้งในปจจุบันและในอดีต ตองใหพวกเขารับผิดชอบ ใหมีการยกเลิกการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล 
การรณรงคเพื่อสรางความอับอายใหกับอุตสาหกรรม และกระตุนใหรัฐบาลนําเสนอทางออกกับ
พลเมือง  

อัชฟคเชิญชวนใหผูเขารวมประชุมอภิปรายเปนกลุมยอยเกี่ยวกับรางยุทธศาสตรดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ORG 50/8407/2018) ซ่ึงนําไปสูความเห็นตาง ๆ ดังนี้  

• เนนที่ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสิทธขิองชนพื้นเมอืง อันเนื่องมาจากความเส่ือมโทรมดาน
ส่ิงแวดลอมที่เกิดจากอุตสาหกรรมเหมืองแรและนํ้ามัน และบรรษัทขนาดใหญ  

• ความเส่ียงอยางใหญหลวงหากสหรัฐฯ ถอนตัวออกจากความตกลงกรุงปารีสวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• ความจําเปนที่จะตองรวมมอืกับหนวยงานตาง ๆ ที่ทํางานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยเฉพาะกรีนพีซ  

• ความสําคัญที่จะตองจัดทํายุทธศาสตรดานการส่ือสารที่เช่ือมโยงระหวางประเด็น             
สิทธิมนุษยชนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• การพิจารณาปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากมุมมองระดับโลก เนื่องจากปญหา
ที่เกิดขึน้ในประเทศหนึ่งอาจสงผลกระทบกับทั้งโลก  

• ความจําเปนที่จะตองรณรงคกดดนัเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน ทั้งนี้เพื่อใหผูมีอํานาจในการ
ตัดสินใจที่ร่ํารวยและมีอิทธพิล ใหความสําคัญอยางจริงจังกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  

อัชฟคสรุปการประชุมโดยใหความเห็นวา หนวยงานตาง ๆ จะสามารถรวมมือจัดทํา
ยุทธศาสตรไดอยางไร เขาเชิญชวนใหผูเขารวมประชุมติดตอกับแผนกกฎหมายและนโยบายของ
สํานักเลขาธิการสากล เพื่อสงคําถามและความเห็น และไดเนนวาใหสงความเห็นภายในวันที่ 10 
กันยายน  

 

 



วาระที่ 3: 

แรงบันดาลใจเพ่ือการเติบโต 

เราตองทําความเขาใจวาประชาชนสามารถจะทําส่ิงใดและทําไดอยางไร ความเห็นและภาพลักษณ
ของเราจะมีสวนชวยใหพวกเขาไปถึงยังจุดท่ีจําเปนตองไปไดอยางไร - อานตั เชงเกอร-โอโซริโอ  

โทมัส ชูลต จาโกว ผูอํานวยการอาวุโสฝายรณรงคและการสื่อสาร สํานักเลขาธิการใหญ 
เกร่ินนําวาระนี้ และพูดถึงวัตถุประสงคเพื่อชวยใหเราสรางรายไดและเพิ่มจํานวนผูสนับสนุนใหมากขึ้น 
โดยผานการส่ือสารที่ดีขึ้น อานัต เชงเกอร-โอโซริโอ ซ่ึงเปนนักภาษาศาสตร ที่ปรึกษาดานการส่ือสาร 
นักวิจัย และนักเขียน กระตุนใหเราคิดถึงแนวทางที่แอมเนสตี้จะขายประเด็นสิทธิมนุษยชนใหกบัสังคม
ได และวิธีการส่ือสารที่ดีกวาการสรางภาพที่ช่ัวรายใหคนอื่น  

อานัตเสนอวาวิกฤตดานสิทธิมนุษยชนในปจจุบัน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการกําหนดมุมมอง
ตอปญหาที่ไมดี และการเลือกใชภาษาในการรณรงคกดดัน โดยเราไมสามารถใชภาษาในการสื่อสาร
คุณคาที่ชัดเจน เพื่อกระตุนและรักษาระดับความสนับสนุนตอประเด็นดานสิทธิไดมากเพียงพอ ทั้งใน
ประเด็นเกี่ยวกับเพศสภาพ รสนิยมทางเพศ สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และผูลี้ภัย     
เธอไดวิเคราะหขอมูลจากการรณรงคกดดัน การตอตาน สื ่อกระแสหลัก สื ่อโซเชียลมีเดีย และ
วัฒนธรรมกระแสหลัก ซึ่งเผยใหเห็นการกําหนดมุมมอง และการเลือกใชภาษาที่เปนปญหา เธอยังได
กลาวถึงรูปธรรมของการหลีกเลี่ยงจากกับดักวาทกรรมในปจจุบัน กระตุนใหหนวยงานตาง ๆ ให
ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนมากขึ้น และกระตุนใหคนที่ยังไมเช่ือถือเราออกมาแสดงความเห็น  

อานัตไดใหขอช้ีแนะดานการส่ือสารดังนี้  

• ใหพูดส่ิงที่เราตองการ ไมใชส่ิงที่เราตอตาน เพื่อหลีกเลี่ยงการพูดซ้ําถึงส่ิงที่ฝายตรงขามของ
เราพูด 

• หลีกเลี่ยงการใชคําที่มีความหมายในเชิงลบมากเกินไปในแตละประโยค เนื่องจากจะกลายเปน
จุดที่คนใหความสนใจ 

• ใหพูดถึงเปาหมายที่เปนรูปธรรม ยกตัวอยางเชน การใหรายละเอียดวา “ใคร เมื่อไร อยางไร” 
• จําไววาส่ิงที่เรียกวา “ประชาชนทั่วไป” (general public) ไมมีอยูจริง 
• จําแนกสาเหตุที่รากเหงาของความแตกตาง ตัวอยางเชน อธิบายวาความไมเทาเทยีมทางเช้ือ

ชาติสงผลใหผูชายผิวดําติดคุกเปนสัดสวนมากกวาไดอยางไร 
• หลีกเลี่ยงการนําเสนอขอมลูแบบประชานิยมทีม่ืดบอด และหลีกเลี่ยงการเสนอประเด็นเหมือน

เปนศาสนาและเปนเร่ืองของชาติพันธุ ทั้งนี้เพื่อใหคนเขาใจถึงปญหาอยางรอบดาน 
• ใชโซเชียลมีเดีย อยางเชน เฟซบุก เพื่อทดสอบขอเสนอตาง ๆ 



• การเนนเฉพาะความทุกขยากและความโกรธเปนส่ิงที่ไมย่ังยืน และไมนําไปสูการสราง
ขบวนการหรือแรงสนับสนนุในระยะยาว หากผูระดมทนุส่ือสารดวยอารมณที่เปนปฏิกิริยาหรือ
เปนอารมณในเชิงลบ ก็ควรมีการนําเสนอคุณคา การปฏิบัติและทางออกรวมกันดวย  

• หลีกเลี่ยงการใหขอเท็จจริงมากเกินไป เนื่องจากจะทําใหผูรับฟงลดทอนความสนใจตอการ
พูดคุย 

อานัตปดการประชุม โดยยอมรับวามีส่ิงที่ตรงขามกับขอมูลที่เขานําเสนอ เพื่อสงเสริม
ความคิดในเชิงบวก แตมีการนําเสนอขอเท็จจริงในเชิงลบ เธอช้ีแจงวางานวิจัยของเธอไดจัดทําขึ้นกับ
องคกรสิทธิมนุษยชนหลายแหง และเห็นดวยวาในการส่ือสารในอนาคต แอมเนสตี้ควรเนนที่ถอยคําใน
เชิงบวก  

  

วาระที่ 16: 

เปลี่ยนใหแอมเนสต้ีสามารถเอาชนะคนทีส่รางภาพอันช่ัวรายได 

เราไมอาจทําตัวลอย ๆ เหมือนไมเก่ียวของกับคนสวนใหญในสังคมได - มารคอส โกเมซ 

กวอรี ฟาน กูลิค ผูอํานวยการภูมิภาคยุโรป สํานักเลขาธิการใหญ กลาวแนะนําเปาประสงค
ของการประชุมรายการนี้ เพื่อรับฟงจากหนวยงานตาง ๆ วา สามารถเอาชนะปญหาทาทายในบริบท
ดานสิทธิมนุษยชนที่เปนอยู และบรรลุวิธีการทํางานแบบใหมไดอยางไร  

เป นก ิจกรรมที ่พ ัฒนาตอยอดจากยุทธศาสตรแรก “ระหว างพวกเรากับพวกมัน”               
(ORG 20/7692/2018) มารคอส โกเมซ ผูอํานวยการ แอมเนสตี้เวเนซูเอลา ไดอธิบายวาเซ็คชันของ
เขาไดทํางานในหลายประเด็น ที่สะทอนปญหาสังคม ไมวาจะเปนวิกฤตดานสาธารณสุข สิทธิในการ
ประทวง และอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของกองทัพ เซ็คชันแหงนี้ไดพยายามทํางานในประเด็นที่ชาวเวเนซูเอลา
เห็นวาเปนปญหาเรงดวนดานสิทธิมนุษยชน อยางไรก็ดี การทํางานอยูในสภาพที่เสี่ยงภัยมากขึ้น 
สืบเนื่องจากบรรยากาศทางการเมืองในปจจุบัน นอกจากนั้น คนเวเนซูเอลาสวนใหญตางตองดิ้นรน
เพื่อใหมีชีวิตรอดจนไมมีเวลาทําอยางอื่น เพื่อแกปญหานี้ เจาหนาที่และกรรมการบริหารของเซ็คชันจึง
ไดพยายามทํางานรวมกับกลุมในทองถิ่น และจัดตั้งประชาคมระหวางประเทศ เพื่อใหแสดงความเห็น
เกี่ยวกับสถานการณในเวเนซูเอลา 

บริตา วิลฟริง ผูอํานวยการ แอมเนสตี้ออสเตรีย กลาวถึงความสําคัญของการแกปญหาการ
สื่อสารในประเทศซึ่งฝายขวาประชานิยมมีพื้นที่มากขึ้นเรื่อย ๆ ในการตอสูเพื่อจิตวิญญาณของ
ประเทศ องคประกอบสําคัญอยางหนึ่งของการสื่อสารที่ประสบความสําเร็จ ไดแก การใหคําอธิบาย
เพื่อตอบโตจากมุมบวกที่ตั้งอยูบนพื้นฐานคุณคาของประเทศ ในการนําเสนอตอสาธารณะ เทคโน
แครตและนักการเมือง แอมเนสตี ้ออสเตรียเปนเซ็คชันขนาดกลางที ่ตองตอสู เพื ่อรับมือกับ



สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปได และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ตองยกเลิกการรณรงคไปโครงการหนึ่ง เนื่องจากส่ิง
ที่ตองการสื่อสารกลายเปนประเด็นที่ลาสมัยไปแลว บริตากระตุนใหเซ็คชันตาง ๆ ไมหวาดกลัวที่จะ
ทดลองส่ิงใหม และเรียนรูจากความผิดพลาด  

อีรังกู ฮอตัน ผูอํานวยการ แอมเนสตี้เคนยา แลกเปลี่ยนประสบการณในที่ทํางานซ่ึงพยายาม
เขาถึงกลุมผูสนับสนุนที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับแนวโนมประชากรโดยรวม แทนที่จะ
ทํางานเลียนแบบเอ็นจีโออื่น ๆ ในชวงแปดปที่ผานมา แอมเนสตี้เคนยาไดลงทุนในการรณรงคที่เนน
ชุมชนของผูมีรายไดนอย และงานดานสิทธิมนุษยชนศึกษาในโรงเรียนมัธยมของรัฐ ทําใหทั้งสองกลุม
ตระหนักวา สิทธิมนุษยชนเปนประเด็นที่สอดคลองกับชีวิตของพวกเขา และไมใชเปนประเด็นสําหรับนกั
กฎหมายเทานั้น นอกจากการลงทุนในงานรณรงคแลว เขายังกระตุนผูเขารวมประชุมใหคิดถึงการ
แสดงจุดยืนของตนเอง ทั้งนี้เพื่อใหเราสามารถพูดไดอยางมีพลัง เชนเดียวกับคนที่เขามาครอบงํา
พื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ทั้งนักการเมือง นักรอง และนักเทศก เปาหมายของแอมเนสตี้จึงควรอยูที่การ
สรางระบบนิเวศ-สิทธิมนุษยชนที่มีสวนทับซอนกับหลายเวที และมีองคประกอบของพันธมิตรที่
หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อใหเราสามารถเอาชนะในสงครามกับเผด็จการ  

แคลร มัลลินสัน ผูอํานวยการ แอมเนสตี้ออสเตรเลีย ยังไดพูดถึงเปาหมายของเซ็คชันเธอใน
การสรางระบบนิเวศดานสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงการกําหนดผลลัพธและเปาหมายที่ทาทาย และการ
จัดทําแนวทางการทํางานแบบใหมใหกับเจาหนาที่และนักกิจกรรม ในกระบวนการเปลี่ยนผาน ทุกคน
ตางตื่นเตนกังวลแตบทเรียนที่สําคัญคือเราจําเปนตองถอยหางจากรูปแบบการทํางานของ “การสั่ง
การและการควบคุม” เปลี่ยนมาเปน การมุงสรางความเขมแข็งใหคนอื่นอยางแทจริง และการใชบริบท
ในทองถิ่นเพื่อแกปญหาแนวคิดที่สรางภาพช่ัวรายใหคนอื่น  

โอซามา พุททา ผูอํานวยการโครงการดานการส่ือสาร สํานักเลขาธิการใหญช่ืนชมทุกเซ็คชัน
ที่ไดพยายามใชแนวทางใหมในการทํางาน และกลาวจบการประชุมโดยการใหขอมูลเกี่ยวกับความ
สนับสนุนที่จะมาจากสํานักเลขาธิการใหญ สําหรับเซ็คชันตาง ๆ รวมทั้ง  

• การสรางเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อใหเซ็คชันตาง ๆ สามารถแสดงผลงานของตนและเรียนรูจากกัน
และกัน  

• การเช้ือเชิญใหจัดอบรมดานการส่ือสารที่เขาถึงระดับจิตใจในเซ็คชันของตน 
• การกําหนดบทบาทเปนการเฉพาะใหกบัสํานักเลขาธกิารใหญสําหรับงานดานการส่ือสาร  
• การสราง “innovation pot” เปนแหลงระดมทุนเพื่อใหหนวยงานสามารถนําไปใช หาก

ตองการทดลองแนวทางใหม ๆ  

  

 

 



วาระที่ 17: 

ปฏิบัติการเพ่ือความหลากหลายและการมีสวนรวม 

ในสังคมโปแลนด การทําแทงเปนประเด็นท่ีเก่ียวของกับ....การกีดกันและการสรางตราบาป ซ่ึงเปน
ส่ิงท่ีเราตองตอสูเพื่อเอาชนะ - อิซา โมซดิเซน 

อิซา โมซดิเซน เปนนักกิจกรรมจากกลุมผูหญิง Warsaw Women’s Strike ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของขบวนการ Polish Women’s Strike พันธมิตรของกลุมสิทธิสตรี เธอไดพูดถึงภูมิทัศนที่เปน
ปรปกษมากขึ้นกับสิทธิมนุษยชนในโปแลนด ภายใตรัฐบาลอนุรักษนิยมของพรรค Law and Justice 
Party 

เธอไดกลาวถึงขอเรียกรองที่สําคัญของกลุม Warsaw Women’s Strike ซ่ึงประกอบดวย 

• สิทธิดานอนามัยเจริญพันธุที่เปนธรรม รวมทั้งการเขาถึงการทําแทงตามกฎหมาย มีความ
ปลอดภัย และไดรับทุนสนบัสนุนจากรัฐ และการเขาถึงการคุมกําเนิดทีป่ลอดภัยและไมคดิ
มูลคา  

• การแบงแยกที่ชัดเจนระหวางศาสนาจักรกับรัฐ และความจําเปนที่จะตองสอบสวนคดีกับ
ผูกระทําความผิดทางเพศตอเด็กซ่ึงอยูในศาสนาจักร  

• แนวทางที่ดีขึ้นในการแกปญหาความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งการจัดอบรมที่เหมาะสม
ใหกับตํารวจ  

• หนวยงานตุลาการที่เปนธรรมและเปนอิสระ 
• การเคารพกฎหมายและสิทธิของรัฐบาลโปแลนดและประชาชน รวมทั้งเสรีภาพในการ

แสดงออก สิทธิดานเศรษฐกิจที่เทาเทียม และสิทธขิองผูมีความหลากหลายทางเพศ  
• ความจําเปนที่จะตองแกปญหาลัทธิฟาสซิสต ลัทธิชาตินิยมและการรังเกียจคนรักเพศ

เดียวกันที่กําลังเพิ่มขึน้ในโปแลนด  

จากนั้นเธอไดพูดถึงปญหาทาทายที่สําคัญสําหรับองคกรระดับรากหญา ไดแก   

• แหลงทุนมักเปนปญหาที่เกดิขึ้นอยางตอเนื่อง 
• ส่ือไมรายงานกิจกรรมขนาดเล็ก เปนเหตุใหนกักิจกรรมตองใชเวลามากในการใชโซเชียล

มีเดียเพื่อประชาสัมพันธการเดินขบวนของตน 
• ประชาชนรูสึก “เหนื่อยหนายกับการเดินขบวน” เปนเหตุใหทางองคกรตองพิจารณาที่จะเก็บ

แรงเอาไวสําหรับการประทวงคร้ังใหญในประเดน็ใหญ ๆ เทานั้น และรณรงคดวยวธิีการอื่น
สําหรับประเด็นรองลงมา 

• การสงเสริมความสําคัญของสิทธิสตรีในสังคมทีเ่ปนปตาธิปไตยและชายเปนใหญอยางสุดโตง 
• ความเช่ือมโยงที่ใกลชิดระหวางศาสนาจักรกับรัฐบาล ซ่ึงทําใหการตรวจสอบยากย่ิงขึ้น 



• การขาดหนวยงานตุลาการที่เปนอิสระ สงผลใหองคกร Women’s Strike ตกเปนเปาโจมตี
อยางไมเปนธรรม  

อิซาจบการนําเสนอดวยการใหความหวัง เธอพูดถึงการทํางานของ Women’s Strike 
รวมกับเครือขายและองคกรภาคประชาสังคมอื่น ๆ ในโปแลนด เพื่อรณรงคประเด็นของผูหญิงและ
เสรีภาพของพลเรอืน เธอไดขอใหผูเขารวมการประชุมสมัชชาโลกสนับสนุนการทํางานของขบวนการ
เธอ ดวยการจัดกิจกรรมดานนอกสถานทูตโปแลนดในประเทศของตน จากนั้นเธอไดเปนแกนนําจัด
กิจกรรมเพื่อสนับสนุนสิทธิสตรีในโปแลนดและอารเจนตินา  

 

 วาระวาดวยการตรวจสอบได  

องคประกอบสําคัญของการบริหารงานระดับสากลคือการตรวจสอบได: การรายงาน
ผลสําเร็จในฐานะขบวนการ และการพิจารณาวาจะสามารถทํางานใหดีขึ้นเพื่อบรรลุเปาหมายเชิง
ยุทธศาสตรไดอยางไร ดานลางเปนขอสรุปจากวาระการประชุมวาดวยการตรวจสอบได   

วาระที่ 5: 

กิจกรรมของเรา: คณะกรรมการบริหารสากล เหรญัญิกสากล และเลขาธกิาร 

เปนที ่ชัดเจนวา ความสําเร็จของแอมเนสตี ้ในชวง 50 ปแรก เปนสิ ่งที ่เหลือเชื ่อ แตโลกได
เปลี่ยนแปลงไปมากมายในชวงที่ผานมา และเราไมสามารถหยุดพักและพอใจกับความสําเร็จใน
อดีตได - ซาลิล เชตติ 

เอ็มวิกาลีเริ ่มรายงานการตรวจสอบไดที ่จัดทําโดยคณะกรรมการบริหาร โดยขอบคุณ
ขบวนการที่มีความอดทน ในระหวางการปฏิบัติตามแมแบบการบริหารงานใหม โดยเฉพาะเวทีประชุม
ระดับภูมิภาค คณะกรรมการบริหารจะใชบทเรียนจากปนี้ เพื่อพัฒนากระบวนการกอนจะมีการประชุม
สมัชชาโลกในป 2562  

จากนั้นเธอไดอภปิรายถึงวาระเรงดวนของคณะกรรมการบริหารในปที่ผานมาดังนี้ 

• ผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน: การติดตามภูมทิัศนดานสิทธิมนุษยชนเพื่อประกันวา ประเด็น
หลักที่เปนสวนหนึ่งของเปาหมายเชิงยุทธศาสตรยังมีความสําคัญตอไป ภารกิจนี้มี
ความสําคัญ เนื่องจากคณะกรรมการบริหารไดขอใหทีป่ระชุมสมัชชาโลกขยายกรอบเวลาการ
ดําเนินงานตามเปาหมายในปจจุบันออกไป  

• การเติบโตของขบวนการ: คณะกรรมการบริหารจะไมปรับตัวเลขเปาหมายการมีผูสนับสนุน
และสมาชิก 25 ลานคน หรือไมปรับเปาหมายรายได 400 ลานยูโร แตจะใหความสําคัญกับการ
หาทางที่จะบรรลุเปาหมายนี้  



• สนับสนุนวัฒนธรรมที่สรางความเปนเอกภาพ (ฟูซา และบทบาทของเซ็คชัน): ประกันใหมี
ความสัมพันธในเชิงบวกและหนุนเสริมกัน ระหวางหนวยงานตาง ๆ ของแอมเนสตี้ ซ่ึงจะทําให
ขบวนการของเรามีความปราดเปรียวมากย่ิงขึ้น  

• การทําใหเพศสภาพและความหลากหลายเปนสวนหนึ่งของคานิยมกระแสหลัก 
• การจัดการในชวงเปลี่ยนผานของเลขาธิการ 

ยักโค สมิท เหรัญญิกสากล เปนผูรายงานประเด็นสําคัญของเหรัญญิก  

มติขอที่ 6 จากการประชุมสภาสากลป 2560 เกี่ยวกับการปรับปรุงการทํางบประมาณใหเปนรูปแบบ
เดียวกัน ซ่ึงคาดวาจะแลวเสร็จสมบูรณภายในปนี้ 

• ในป 2560 เรามีรายรับทั่วโลกเพิ่มขึ้น 7% อยางไรก็ดี เราตองทําใหมีรายรับเพิ่มขึน้ 10.7% 
ตอปในชวงระหวางป 2561-2563 เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายที่ 5 ในป 2563 ได   

• จากรายงานคาใชจายที่แทจริงในป 2560 เรามีรายจายทั่วโลกตํ่ากวางบประมาณที่ตั้งไว 3%  
• ในป 2560 เราใชงบประมาณดานสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึน้ 2% แตยังถือวาตํ่ากวางบประมาณ

ที่ตั้งไว 4.4 ลานยูโร 
• ในปจจุบันขบวนการมีเปาหมายที่จะระดมทุน 359 ลานยูโรในป 2563 ซ่ึงตํ่ากวาเปาหมายเชิง

ยุทธศาสตรที่ 400 ลานยูโร เราไดจําแนกแนวทางเพิ่มรายไดหลายประการเพื่ออุดชองวางนี้ 
รวมทั้งรายไดที่มาจากมรดกและเงินบริจาคสวนบคุคล  

• Resource Allocation Mechanism (RAM): จํานวนเงินทุนโดยรวมที่ใหกับหนวยงานตาง ๆ 
ของแอมเนสตี้เพิม่ขึ้น 18% เปน 10.4 ลานปอนด และคาดวาจะเพิ่มขึ้น 10% เปน 11.4 ลาน
ภายในป 2561  

• มีการใหทนุสนบัสนุนการลงทนุเพื่อระดมทนุ (Fundraising Investment Fund -FIF) เปน
เงินจํานวน 4.4 ลานปอนด สําหรับ 12 หนวยงาน  

• เงินทุนสํารองระดับโลกยังมมีากกวาเปาหมายเงินทุนสํารองสูงสุดที่ 17 ลานยูโร หมายถึงวา
ทางขบวนการยังสามารถเพิ่มเงินสํารองไดมากขึ้น แมจะมีแรงผลักดันใหเอาเงินจํานวนนี้มา
ลงทุน  

• มีการทําการตรวจสอบบัญชีภายในของเซ็คชันเสร็จแลวเจ็ดแหง จําแนกใหเห็นระบบการ
รายงานดานการเงินที่ออนแอ เพื่อใหกรรมการบริหารและฝายบริหารทราบ เนื่องจากเปน
ประเด็นปญหาที่เกิดขึน้เร้ือรัง  

• คณะกรรมการการเงินและตรวจสอบบัญชี (FAC) ไดทาํการตรวจสอบบัญชีภายในของสํานัก
เลขาธิการสากล และพบวามีการดําเนินงานที่ “นาพึงพอใจ”  

ซาลิลเร่ิมรายงานฉบับสมบูรณของเลขาธิการ ดวยการกลาวถึงการทํางานอยางไมรูจักเหน็ด
เหนื่อยของแอมเนสตี้ตุรกี และเจาหนาที่สํานักเลขาธิการใหญ เพื่อใหมีการปลอยตัวทาเนอร คิลลิช 
ประธานของแอมเนสตีตุ้รกี ออกจากเรือนจํา  



ซาลิลไดกลาวถึงความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอยางกวางขวาง ที่เกิดขึ้นในชวงการดํารง
ตําแหนงของเขา และกลาวถึงประสบการณที่ไดพบกับนักปกปองสิทธิมนุษยชนหลายคน ความสําเร็จ
ของการรณรงคระยะยาวของแอมเนสตี้ในประเด็นสนธิสัญญาการคาอาวุธ และการปลอยตัวนักโทษ 
รวมทั้งอัลเบิรต วูดค็อกซ ซึ ่งนับเปนผลงานสําคัญของเขา สวนงานใหมคือการเนนใหเกิดการ
ตรวจสอบไดของบรรษัท และการเพิ่มการทํางานดานสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมและ
สิทธิสตรี ซ่ึงถือเปนเร่ืองที่นาช่ืนชมเชนกัน  

ซาลิลยังไดเนนวา เขาไดดําเนินการเพื่อใหเกิดความพรอมภายในองคกร ในการรับมือกับโลก
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ความสําเร็จของเขาที่เขาไดกลาวถึง ไดแก   

• การใหความสําคัญกับสิทธมินุษยชนศึกษา และกําหนดใหเปนประเด็นหลกัของเปาหมายที่ 1 
• Global Transition Programme (GTP) เปนโครงการที่หนุนเสริมอัตลกัษณของแอมเนสตี้

ในฐานะเปนขบวนการระดับโลก GTP ชวยสรางความเปนเอกภาพระหวางหนวยงานของโลก
ฝายเหนือ กับหนวยงานของโลกฝายใต ทําใหงานของแอมเนสตี้มคีวามชอบธรรมมากย่ิงขึ้น  

• การลงทุนจํานวนมากในเงินทุนของ RAM ตลอดทั่วทกุภูมิภาค โดยเปนอิสระจากการใชจาย
ของสํานักงานระดับประเทศ  

• การเพิ่มงานดานเยาวชน การทําใหสังคมตระหนักถึงบทบาทของแอมเนสตี้มากขึน้ และการ
เพิ่มจํานวนสมาชิก โดยเฉพาะในโลกฝายใต  

• การเพิ่มเจาหนาที่ของสํานักเลขาธิการใหญซ่ึงไมไดประจําที่สํานักงานใหญในลอนดอน  
• การพัฒนาโครงการระดมทุนและการสนับสนนุทรัพยากรมนุษย การเงิน และหนวยงานดาน

ไอที  

ซาลิลกลาวสรุปโดยเนนถึงประเด็นที ่ตองมีการปรับปรุง รวมทั ้งงานดานการรณรงค           
การประเมินผลกระทบ และการประกันวา ระบบและกระบวนการตาง ๆ  ของเราเหมาะสมกับเปาประสงค 
เขาขอบคุณขบวนการที่ชวยสนับสนุน และหวังวาคูมีจะประสบความสําเร็จในฐานะเลขาธิการคนใหม  

การตอบคําถามของผูเขารวมประชุมเกี่ยวกบัรายงานคณะกรรมการบริหารและเหรัญญิก  

• เอ็มวิกาลียืนยันวาคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาขอเสนอของแอมเนสตี้สเปน เกี่ยวกับ
การทบทวนสถานภาพของการประชุมคณะมนตรีสากล / มติของทีป่ระชุมที่ผานมาทุกคร้ัง 
รวมทั้งทบทวนขั้นตอนตาง ๆ ในการดําเนินงาน (ทั้งที่แลวเสร็จ / อยูระหวางการดําเนินงาน)  

• เกี่ยวกับคําถามของแอมเนสตี้สเปนถึงจํานวนสมาชิก 25 ลานคนและเปาหมายของ
ผูสนับสนุน เอ็มวกิาลีกลาววา คณะกรรมการบริหารมุงมั่นที่จะบรรลุเปาหมายดังกลาวใหได 
“คณะทํางานเพื่อเรงการเติบโต” ซ่ึงประกอบดวยกรรมการบริหาร เจาหนาที่สํานักเลขาธิการ
ใหญ และเซ็คชัน 12 แหง ตางกําลังหาวิธีการเพื่อบรรลุเปาหมายนี้ โดยใชการส่ือสารและการ
ระดมทุน  



• ยักโคตอบคําถามจากแอมเนสตี้ฝร่ังเศสเกี่ยวกับมรดก โดยอธิบายวาเนื่องจากเปนเร่ืองยาก
ที่จะคาดเดาถึงจํานวนเงินจากมรดก เซ็คชันสวนใหญจึงมักตั้งเปาหมายที่ตํ่าเอาไวกอน สงผล
ใหสุดทายเราไดรับเงินจากสวนที่เปนมรดกมากกวาทีค่าดหวังไว  

• ตอคําถามของแอมเนสตี้ฝร่ังเศสเกี่ยวกับการประชุมเวทีภูมิภาค ยักโคยืนยันวา ไดเตรียม
งบประมาณเผื่อไวแลว  

• ตอคําถามสุดทายจากแอมเนสตี้ประเทศไทย เกี่ยวกบันยิามของการเติบโต และมตเิกี่ยวกับ 
RAM ยักโคกระตุนใหเซ็คชันตาง ๆ ดูนิยามของการเติบโตทีก่ําหนดไวในเปาหมายที่ 5 และเขา
รวมการสนทนาเกี่ยวกับ RAM โดยจะเปนสวนหนึ่งของการอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของเซ็ค
ชัน  

ภายหลังการแลกเปลี่ยน ที่ประชุมสมัชชาโลกมีมติอยางเปนเอกฉันท เพื่อรับรองรายงานของ
คณะกรรมการบริหาร เหรัญญิก และมตขิองที่ประชุมสภาสากล  

 วาระที่ 12b: 

เวิรกชอปของเหรญัญกิสากล 

ผูเขารวมไดเรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกับระบบการเงินของขบวนการในเวิรกชอปคร้ังนี้  

ยักโคใหรายละเอียดเพิ่มเตมิจากขอมูลในรายงานของเหรัญญิกวา 

• Free reserves: สํานักเลขาธกิารใหญมีจํานวนเงินสํารอง 10 ปอนด มากกวาเปาหมายที่ตั้ง
ไวที่ 4.2 ลานปอนด  



• เงินทุนสํารองของเซ็คชันยังเพิ่มขึ้น ในงบประมาณป 2561 คณะกรรมการบริหารมีแผนที่จะ
นําเงินทุนสํารองนี้เพื่อแกปญหาการขาดดุล ซ่ึงเปนผลมาจากคาใชจายดานเจาหนาที่ที่
เพิ่มขึ้น  

• ทุกเซ็คชันกําลังปรับตัวเขาสู Distribution Model 
• มีการจําแนกโอกาสสําคัญของการพัฒนา อยางเชน การปฏิบัติตามเง่ือนไขของเงินทุน

สํารอง คุณภาพของขอมูล และการแชรประสบการณความเช่ียวชาญ (เช่ือมโยงกับการ
อภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของเซ็คชัน / ฟูรซา) 

• ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน: มีการใหคําปรึกษาเพื่อแกปญหานี้  
• ความเส่ียงระดับโลกและของสํานักเลขาธิการใหญ: ความเส่ียงที่สําคัญในปจจุบันมักเกี่ยวกับ

ปญหาอื้อฉาวดานการคุกคามทางเพศ ความมั่นคงปลอดภัยทางไอที เปาหมายการระดมทุน 
การที่ไมสามารถผลักดันใหสิทธิมนุษยชนเปนปญหาเรงดวน และการขาดความเช่ือมโยง
ระหวางสํานักเลขาธิการใหญที่ลอนดอน สํานักงานภมูภิาค และหนวยงานระดับประเทศ  

• FAC เปนผูพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับบริษัทแอมเนสตี ้จํากัด และ แอมเนสตี้อนิเตอรเนช่ันแนล 
แชริตี้ จํากัด โดยรายงานขอมูลใหกบัคณะกรรมการบริหารสากล และที่ประชุมสมชัชาโลก
อยางไรก็ดี เนื่องจากกลไกนี้เปนอนกุรรมการที่อยูใตคณะกรรมการบริหาร ดวยเหตุดังกลาว 
คณะกรรมการบริหารจะเหน็ชอบตอขอเสนอใหแกไขกรอบอางอิงของ FAC   

ในการตอบคําถามจากผูเขารวมประชุม ยักโคไดแลกเปลี่ยนขอมูลดังนี้  

• สํานักเลขาธกิารใหญซ่ึงไดใชจายตํ่ากวางบประมาณ เปนสถานการณที่กําลังถูกประเมินโดย
ผูอํานวยการภูมิภาคและสมาชิก สมาชิกทีมแกนนําอาวุโส (Senior Leadership Team - 
SLT) ของสํานักเลขาธิการใหญ เพื่อพิจารณาตําแหนงงานที่วางลง และประกันวาจะมีการ
ดําเนินงานตามแผนจนแลวเสร็จทั้งหมด 

• จะยังคงมีการลงทุนในระดบัสูงเพื่อกิจกรรมระดมทนุตอไป เนื่องจากคณะกรรมการบริหาร
มุงมั่นที่จะบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตร การระดมทุนจะชวยใหเราทําส่ิงนี้ได 

• คณะกรรมการบริหารมีเจตนาที่จะบรรลุเปาหมายการเติบโตของจํานวนผูสนับสนนุ โดยเพิ่ม
กิจกรรมเพื่ออุดชองวางที่เปนอยูของผูสนับสนุน 10 ลานคน ยักโคระบุวา เราสามารถนํา
เงินทุนสํารองที่มีอยูมาใชสําหรับโครงการในระหวางป 2561-2562 ได และจูลี เวอรฮาร 
ผูอํานวยการอาวุโสฝายระดมทุนและมีสวนรวมระดับโลก สํานักเลขาธิการใหญยืนยันวา 
รายไดจากการระดมทุนอยูในระดับทีด่ี  

• เกี่ยวกับแนวปฏิบตัิของเงินทุนสํารอง อาจมีลักษณะแตกตางกันไป และอาจครอบคลุม
ขอกําหนดดานกฎหมาย เพือ่กําหนดเพดานของเงินทุนสํารอง หรือความเส่ียงในแตละเช็คชัน  

• องคประกอบสําคญัของ “รายไดอยางอื่น” ในดานรายไดจากอัตราแลกเปลี่ยนของสํานัก
เลขาธิการใหญ มีการรวมรายไดสวนนี้เขามาในระบบบญัชี อันเปนผลมาจากการตรวจสอบ
การบริหารอัตราแลกเปลี่ยนจากภายนอกในป 2560  



 วาระที่ 6: 

การตรวจสอบไดทั้งสองฝาย 

การทํางานเปนขบวนการทําใหเรามีพลังมหาศาล...เรามีโครงขายท่ัวโลก เราจําเปนตองเพิม่ความ
พยายามเขาถึงชองวางตาง ๆ ใหมากสุด - นิโคล บิสเก 

นิโคล บิสเก สมาชิกณะกรรมการบริหารสากล กลาวถึงวิสัยทัศนของการประชุมสมัชชาโลก 
ภายใตกรอบการปฏิรูปดานการบริหารป 2560 ซึ่งเปนหนวยงานถาวรประกอบดวยตัวแทนซึ่งมี
ความรูและมีสวนรวมในประเด็นที่สําคัญ หนวยงานนี้รวมกับคณะกรรมการบริหาร สํานักเลขาธิการ
ใหญ สํานักงานระดับประเทศ และสํานักงานภูมิภาค จะรับผิดชอบทํางานรวมกับขบวนการและแอม
เนสตี้ โดยทุกคนในขบวนการจะมีสวนรวมกับงานสวนตาง ๆ เหลานี้ การประชุมในวาระนี้จึงเนนที่
วิธีการที่จะรวมมือและทํางานรวมกันเพื่อบรรลุการเปลี่ยนแปลง  

ในวาระการประชุมนี้ มีการมอบหมายใหผูเขารวมประชุมสวมบทบาทในจินตนาการระหวางอยู
ในโตะประชุม และใหตอบคําถามวา จะทํางานกับเพื ่อนรวมงานคนอื ่น ๆ อยางไร (ประธาน 
กรรมการบริหาร สมาชิกที่เปนเยาวชน ผูอํานวย สํานักเลขาธิการใหญ) เพื่อบรรลุเปาหมายของ    
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และการเติบโต  

นิโคลอธิบายวา คณะกรรมการบริหารเห็นถึงความจําเปนที่ขบวนการจะตองเพิ่มงานดาน  
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่ 2 ดวยเหตุดังกลาว 
คําถามแรกในการอภิปรายกลุมไดแก “ในบทบาทสมมติของทาน ทานจะทําอยางไรใหเกิดผลกระทบ
มากขึ้นในการรณรงค การจัดตั้ง และการสื่อสารในประเด็นเพศสภาพและสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม?”  

ความเห็นจากผูเขารวม ไดแก 

• ขอเสนอใหคณะกรรมการบริหารเชิญผูเช่ียวชาญจากภายนอกในทั้งสองประเดน็เพื่อเขารวม
ในการประชุม  

• คณะกรรมการบริหารยังอาจพิจารณากําหนดตัวช้ีวัด และแนะนําใหหนวยงานตาง ๆ รูจัก
ตัวช้ีวัดเหลานี้ และจัดใหมีการอภิปรายทางออนไลนกับนักกิจกรรมอื่น ๆ ในประเดน็เหลานี ้

• บทบาทของประธานคือการประกันใหเกดิความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตร
ระดับประเทศและนานาประเทศในประเดน็นี ้

• ยังมีขอเสนอแนะใหประธานเปนผูรับผิดชอบสงตอขอมลูที่เกี่ยวของไปยังฝายบริหารของ
หนวยงานตาง ๆ 
มีขอเสนอใหสมาชิกเยาวชนพยายามเขาหาเพื่อนที่อยูในขบวนการอื่น ๆ และรวมกันจัดตั้ง
พวกเขาเพื่อสนับสนนุงานของแอมเนสตี้  



จากนั้นนิโคล ไดเนนถึงความเห็นกอนหนาของเหรัญญิกเกี่ยวกับปญหาของขบวนการในการ
บรรลุเปาหมายที่ 5 เธอกลาวถึงความสําคัญของขบวนการที่ตองระดมสมองรวมกัน เพื่อหาวิธีการที่
จะบรรลุเปาหมายที่ 5 คําถามที่สองสําหรับการอภิปรายกลุมไดแก “ในบทบาทสมมุติของทาน ทานจะ
ทําอยางไรเพื่อประกันวาเราสามารถบรรลุการเติบโตอยางมีเปาหมายในระดับโลก ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของเปาหมายเชิงยุทธศาสตร?” 

ความเห็นจากผูเขารวมประชุม ไดแก: 

• ขอเสนอใหสํานักเลขาธิการใหญสนับสนนุใหมีการอบรมและเพิ่มทกัษะในทุกระดับของเซ็คชัน 
โดยใชประโยชนจากงานวิจัยของเราเพื่อโนมนาวใจผูสนับสนุนรายใหม และกระตุนหนวยงานที่
อยูในชุมชนชายขอบ 

• ผูอํานวยการอาจพิจารณาลงทุนดานการเติบโต (เชน การอบรมผูระดมทุน) ทั้งนี้เพื่อชวยให
สามารถบรรลุเปาหมายดานการเงินและจํานวนผูสนับสนุน 

• มีการกระตุนใหประธานกําหนด “เปาหมายที่ 5” โดยใหเปนเปาหมายถาวรในวาระการประชุม
ของคณะกรรมการบริหาร และใหจัดสรรทรัพยากรอยางตอเนื่องเพื่อทดลองวิธีการทํางาน
แบบใหม  

• มีขอเสนอแนะวา การสนับสนุนใหเยาวชนมีสวนรวมมากขึ้นในการตัดสินใจ จะทําใหเยาวชน
คนอื่นตองการเขามาเปนสวนหนึ่งของแอมเนสตี้ ทั้งเปนเร่ืองสําคัญที่จะตองกําหนดขอความ
ที่เหมาะสมในการส่ือสารไปยังกลุมเปาหมายเหลานี้ 

 นิโคลขอบคุณทุกคนที่เขารวมการประชุมวาระนี้ และบอกวาตื่นเตนที่ไดยินความเห็นมากมาย
เกี่ยวกับวิธีทํางานที่แตกตางออกไป และการแสวงหาวิธีการทํางานใหม เธอหวังวากิจกรรมนี้จะมีสวน
ชวยใหคนเขาใจวา เราไมสามารถบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรไดเพียงลําพัง และเราจําเปนตอง
รวมมือทํางานเปนขบวนการ 

นิโคลยุติวาระการประชุมโดยการเตือนใหหนวยงานตาง ๆ ทราบวา จะมีการสอบถามแตละ
หนวยงานเกี่ยวกับพันธกิจที่จะมีสวนรวมในการสรางผลกระทบดานสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม และการเติบโตอยางมีเปาหมาย ในวาระการประชุมคร้ังสุดทายของที่ประชุมสมัชชาโลก  

  



วาระที่ 7: 

รายงานคณะกรรมการเสนอช่ือสากล   

ในวาระนี ้ จีนา ฮิลล สมาชิกคณะกรรมการเสนอชื่อสากลเนนถึงบทบาทรวมกันระหวาง
คณะกรรมการกับทีป่ระชุมสมัชชาโลก ในการคนหาและเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งในตําแหนง
กรรมการระหวางประเทศ โดยในปนี้ คริสติน ฮอกดาหล ประธานคณะกรรมการเสนอชื่อสากลมี
ขอสังเกตวา เรายังไมมีผูสมัครมากเพียงพอสําหรับการเลือกตั้ง เธอกระตุนใหที่ประชุมสมัชชาโลกทํา
หนาที่อยางจริงจังในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสําหรับป 2562 และใหมีการเสนอช่ือบุคคลที่มี
ความสามารถที่เหมาะสม  

จากการวิเคราะหเบื้องตนพบวา ตําแหนงกรรมการบริหารที่วางลงของป 2562 ไดแกบุคคลที่
ควรมีคุณสมบัติดังนี้ i) ความชํานาญดานการเงินระหวางประเทศ ii) ความชํานาญเกี่ยวกับขบวนการ
แอมเนสตี้ iii) ประสบการณการบริหารงานระหวางประเทศ นอกเหนือจากแอมเนสตี้ iv) ตัวแทนจาก
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก v) สมาชิกที่มีอายุนอยกวา 30 ป  

จีนาไดอธิบายถึงการทํางานของคณะกรรมการเสนอชื่อสากลจนถึงปจจุบัน ซึ่งรวมถึงการ
จัดทําแบบฟอรมเสนอช่ือแบบใหม และเคร่ืองมือในการประเมินผูสมัคร การแสวงหาวิธีการใหมในการ
คัดเลือกบุคคล และการเชื่อมโยงกับหนวยงานของฝายบริหาร บทเรียนจากกระบวนการเสนอชื่อที่
ผานมาในปนี้ ไดแก การประกันวาผูสมัครเขาใจดีถึงขอกําหนดในการทําหนาที่บริหารระดับสากล การ
ประกันวามีสัดสวนผูสมัครที่เทาเทียมและเปนธรรมในที่ประชุมโลก และการกําหนดใหผูสมัครตองอัด
วีดิโอการปราศรัยของตน โดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเสนอช่ือ  

คริสตินกลาวถึงเคร่ืองมือตรวจสอบคุณสมบัติที่คณะกรรมการเสนอช่ือสากลใช เพื่อประเมิน
ผูสมัครในการเลือกตั้งป 2561 และกระตุนใหผูแทนใชเครื่องมือนี้ในการตรวจสอบวีดิโอของผูสมัคร 
ในการพิจารณาแบบฟอรมของผูสมัคร และในระหวางการสัมภาษณ เธอกลาวสรุปโดยการกระตุนให
ที่ประชุมสมัชชาโลกเร่ิมพิจารณาคนหาผูสมัครเปนกรรมการบริหาร 

  

มองเขามาขางในองคกรเรา  

การอภิปรายซ่ึงเปนวาระทีก่ําหนดมาจากการประชุมสภาสากลป 2560  

วาระการอภิปรายบางสวนในที่ประชุมสมัชชาโลกป 2561 เปนผลมาจากมติของการประชุม
สภาสากลป 2560 โปรดดู ORG 50/6931/2017: การประชุมสภาสากลป 2560 รายงานมติของที่
ประชุมสําหรับขอมูลเพิ่มเติม  



นอกจากวาระที่ 12: เพื่อพิจารณารางยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของแอม
เนสตี้ ที่ประชุมสมัชชาสากลยังไดอภิปรายถึงประเด็นภายในองคกรเกี่ยวกับความหลากหลายและ
บทบาทของเซ็คชัน ซ่ึงเปนไปตามมตขิองการประชุมคณะมนตรีสากลป 2560 

 

วาระที่ 3: 

ความหลากหลายและการมีสวนรวม 

เราใหความใสใจกับสิทธิของผูหญิงและบุคคลอื่น ซ่ึงประสบปญหาการเลือกปฏิบัติ แตเรายังไมถือ
วาเปนขบวนการท่ีหลากหลายมากอยางท่ีควรจะเปน และเรายังไมใหความสนใจมากเพียงพอกับ
ประเด็นเพศสภาพและความหลากหลายในการทํางานอยางท่ีควรจะเปน - ซารา บีมิช 

ในวาระนี้ ซารา บีมิช รองประธานคณะกรรมการบริหาร และฟาบิโอลา อารซี กรรมการบริหาร 
ไดเสนอขอพิจารณาจากมติที่ 5 ของการประชุมสภาสากลป 2560 ซึ่งเปนการรองขอใหหนวยงาน
ตางๆ รายงานความสําเร็จ บทเรียนที่ไดรับ และปญหาทาทายเกี่ยวกับประเด็นเพศสภาพและความ
หลากหลาย และกําหนดหมุดหมายที่สําคัญดานเพศสภาพและความหลากหลายจนถึงป 2567   

ซาราอธิบายถึงวิสัยทัศนในประเด็นเพศสภาพและความหลากหลายวาไดแก การเปลี่ยนแปลง
ตัวเราเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก การกําหนดใหการเปลี่ยนแปลงภายในเปนยุทธศาสตรของเรา เปนการ
ปฏิบัติและกระบวนการภายในซึ่งจะเอื้อประโยชนใหกับการทํางานและผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน 
โดยประเด็นเพศสภาพจะถือเปนประเด็นรวมกันในทุกภาคสวนขององคกร  

ในระดับสํานักเลขาธิการใหญ เจาหนาที่และการทํางานดานสิทธิมนุษยชนมีความหลากหลาย
มากขึ้น แตยังตองทํางานเพิ่มเติม ยกตัวอยางเชน การดําเนินงานในชวงที่ผานมาเกี่ยวกับขบวนการ 
“Me Too” เนนใหเห็นความจําเปนที่จะตองทบทวนวาทางองคกรและอคติทางเพศในขบวนการของเรา  

ในระดับหนวยงานยอย การสํารวจในประเด็นเพศสภาพและความหลากหลายป 2560 พบวา 
ยังคงมีความเขาใจที่แตกตางกันเกี่ยวกับเพศสภาพและความหลากหลาย และยังไมมีวิธีการสําเร็จรูป
ที่จะพัฒนาประเด็นนี้ใหเปนสวนหนึ่งของการทํางานของหนวยงาน การขาดทักษะเปนปญหาทาทาย
สําคัญ แมวาการมีทรัพยากรที่มากพออาจไมนําไปสู การพัฒนางานดานเพศสภาพและความ
หลากหลายที่ดีได โดยภาพรวมแลว เรายังขาดการประสานงานภายในที่ดีสําหรับการทํางานดานเพศ
สภาพและความหลากหลาย การประสานงานกับกลุมอื่น ๆ (เชน กลุมผูมีความหลากหลายทางเพศ) ก็
ถือวามีประโยชนเชนกัน  

 

 



ขอมูลเชิงปริมาณจากหนวยงานตาง ๆ ชี้ใหเห็นวา  

• 50% ของหนวยงานไดจัดอบรมประเด็นเพศสภาพและความหลากหลายในการกํากับดูแลและ
การบริหารงาน อยางนอยหนึ่งอยาง 

• 39% ของหนวยงานไดดําเนินการตามแผนดานเพศสภาพและความหลากหลายแบบที่คนอื่น
ทํา สวนหนวยงานอื่น ๆ ไดจัดทําแผนดานเพศสภาพและความหลากหลายที่เปนระบบมากกวา 

• 55% เหน็วาจําเปนตองใชภาษาที่กระตุนการมีสวนรวม 
• การทําใหเพศสภาพเปนงานในกระแสหลักแตกตางกันไป โดย 8% ของหนวยงานตาง ๆ 

ทํางานในสภาพแวดลอมทีม่ีปญหาทาทายอยางมาก 10% ของหนวยงานมีการทํางานที่ดีเดน
ดานเพศภาพ และ 14% ประสบความกาวหนาอยางมากในการทําใหเพศสภาพเปนงานใน
กระแสหลัก กลาวคือเพศสภาพและความหลากหลายไดเปนสวนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร 
และมีผูเช่ียวชาญดานเพศสภาพและความหลากหลาย   

  จากนั้นที่ประชุมใหญไดรับฟงขอมูลจากสองหนวยงานเกี่ยวกับประสบการณในการนําประเด็น
เพศสภาพและความหลากหลายเขามาเปนสวนหนึ่งในการทํางาน  

เอ็มมานูเอล โคคูวี ประธาน แอมเนสตี้โตโก กลาวถึงการทํางานของเซ็คชันในประเด็นนี ้ 
รวมทั้งการจัดตั้งคณะทํางานดานเพศสภาพในป 2557 และการใหพื้นที่กับเยาวชนใหมีสวนรวมมาก
ขึ้นในการตัดสินใจและการทํางานรณรงค ปญหาทาทายคือการเขาถึงผูนําและผูมีอํานาจตัดสินใจตาม
จารีตประเพณี ขอหามทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการพูดคุยในเรื่องรสนิยมทางเพศ และการทํางานใน
ประเด็นสิทธิของผูมีความหลากหลายทางเพศในประเทศที่ยังมีกฎหมายจําคุกคนที่มีความสัมพันธกับ
เพศเดียวกัน  

จูเรมา เวอเนก ผูอํานวยการ แอมเนสตี้บราซิลเนนใหเห็นความจําเปนของหนวยงานเขาใน
การทบทวนความหลากหลายระดับประเทศ ทั้งดานเพศสภาพ เชื้อชาติ รสนิยมทางเพศ และชนชั้น
ทางสังคม ในประเทศที่ 53% ของประชากรเปนคนผิวดํา และผูสนับสนุนแอมเนสตี้สวนใหญมีอายุตํ่า
กวา 25 ป เธอไดระบุเปนพิเศษถึงการสนทนาแบบตัวตอตัวและการจัดอบรมใหองคกรชุมชนตาง ๆ   

ซาราขอบคุณผู น ําเสนอในการแลกเปลี ่ยนประสบการณ และสรุปวาปจจัยหลักของ
ความสําเร็จคือ การกําหนดใหประเด็นเพศสภาพและความหลากหลายเปนสวนหนึ่งของกลไกเพื่อการ
ตรวจสอบ คุณสมบัติของพนักงาน การโนมนาว และการประเมินผล เธอตั้งขอสังเกตถึงความสําคัญ
ที่จะตองเขาถึงผูทรงสิทธิ ทําใหคนในชุมชนเกิดความรูสึกเปนเจาของ เธอยอมรับวาจําเปนตองมีการ
พัฒนากรอบการติดตามและประเมินผล โดยใชเครื่องมือที่ออกแบบมาเปนพิเศษ เพื่อกําหนดตัวชี้วัด
ขั้นพื้นฐานที่ดี กําหนดนิยามที่ชัดเจน และกําหนดกรอบการทํางานขั้นพื้นฐาน ความรวมมือระดับ
ภูมิภาคที่ดีขึ้นและการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีสุดมีประโยชนเชนกัน   



เธอกลาวปดโดยการใหสัญญากับคณะกรรมการบริหารวา จะมีการจัดทําแผนปฏิบัติการดาน
เพศสภาพและความหลากหลายชวงปลายปนี้ โดยถือเปนประเด็นเรงดวนตอไป คณะกรรมการบริหาร
จะพิจารณาขอมูลจากสํานักเลขาธิการใหญและสํานักงานภูมิภาค จากนั้นจะมีการจัดทําแผนปฏิบัติ
การเพื่อบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรในระยะส้ัน และการจัดทําแผนในระยะยาวตอไป  

  

วาระที่ 17: 

บทบาทของเซ็คชัน 

การเรียนรูเปนการปฏิบัติซ่ึงไมเพียงชวยใหเราไดรับความรูเก่ียวกับการทํางานท่ีไดผลเทานั้น หาก
ยังชวยให “ตัวเราและพฤติกรรมของเรา” ดีข้ึนในระหวางกระบวนการนั้นดวย - ฟาบิโอลา อารซี 
อานคํานิยามของ “การเรียนรู”  

นิโคลกลาวเปดการประชุม ดวยการพูดถึงงานที่ทําแลวตามมติที่ 7 ของการประชุมสภาสากล
ป 2560 รวมทั้งการทําเวิรกชอปในอัมสเตอรดัมชวงตนปนี้ เปาประสงคในวาระนี้คือการใหขอมูล
เกี่ยวกับขอเสนอของคณะกรรมการบริหาร และรับฟงความเห็นจากที่ประชุมเพื่อนําไปปรับปรุง
ขอเสนอนี้  

ก อนจะมีการแบงผู  เขารวมประชุมเปนกลุ มตาง ๆ ที ่ประชุมใหญไดร ับฟงขอมูลจาก
ผูอํานวยการแตละเซ็คชัน ซึ่งไดพูดอยางชัดเจนถึงปญหาทาทายตอบทบาทของตน ทั้งในเรื่องของ
การเขาถึงทรัพยากร แรงกดดันในการทํางาน และปญหาดานความมั่นคงปลอดภัย และอื่น ๆ ผูนํา
เสนอขอบคุณผูเขารวมประชุมที ่ไดใหความเห็นอยางตรงไปตรงมา และใหคํามั่นสัญญาวาจะนํา
ความเห็นนี้ไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงขอเสนอ  

จากนั้นมีการแบงผูเขารวมประชุมเปนสามกลุมยอย เพื่ออภิปรายในประเด็น i) ชี้แจงบทบาท
ของเรา ii) ทําแผนที่การเรียนรู iii) Resource Allocation Mechanism (RAM) 

ช้ีแจงบทบาทของเรา  

วัตถุประสงคของการพูดคยุคือการพิจารณาสถานการณ และรับฟงความเห็นเพือ่จําแนก
บทบาทของหนวยงาน สํานกังานภูมิภาค สํานักงานระดับประเทศ และสํานักเลขาธิการสากล ซ่ึง
เกี่ยวของกับสวนตาง ๆ ของงานที่เราทํา 

 ผลการพูดคุย: 

• งานวิจัย: มีการแสดงขอกังวลเกี่ยวกับการขาดการปรึกษาหารือกับสํานักเลขาธิการสากล ใน
การทํางานวิจัยในประเทศทีม่ีสํานักงานระดับประเทศอยู หนวยงานที่ไดรับทุนแสดง
ความเครียดเนื่องจากไมสามารถทําวิจัยในประเทศของตนเองได  



• การรณรงค: มีการตั้งคําถามถึงแนวคิดของ “การรณรงคระดับโลก” เนื่องจากมีการปรับ
เนื้อหาใหเขากบับริบทของภูมิภาคและประเทศ สงผลใหเกิดการรณรงคระดบัยอยที่แตกตาง
กัน  

• การส่ือสาร: จําเปนตองมีการจัดสรรทรัพยากรและการกําหนดนิยามที่ชัดเจนขึ้น เพื่อกระตุน
ใหมีการตอบรับเร็วขึ้น รวมทั้งจําเปนตองจัดใหมีขัน้ตอนปฏิบตัิที่ยืดหยุนและดีขึ้น  

• การรณรงคกดดัน: จําเปนตองพิจารณาบทบาทของเซ็คชันในประเด็นนีใ้นระยะยาว แทนที่จะ
พิจารณาจากเปาหมายเชิงยุทธศาสตร  

ซารา หวอง รองผูอํานวยการดานการพัฒนาองคกรสํานักเลขาธิการใหญยืนยันวา จะมีการ
ตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาเอกสาร Principles and Assumptions (ORG 30/005/2013) ซ่ึงเสนอ
ใหมีการแบงแยกการทํางานระหวางเซ็คชันกับสํานักงานภูมิภาค โดยจะมีการปรับปรุงเนื้อหาของ
เอกสารตามความเห็นที่ไดรับจากที่ประชุมสมัชชาโลก และเวิรกชอปที่อัมสเตอรดัมในเดือนเมษายน 
คาดวาจะสามารถนําเอกสารที่ปรับปรุงแลวมาเสนอไดกอนการประชุมสมชัชาโลกในป 2562  

ทําแผนท่ีการเรียนรู  

วัตถุประสงคของการอภิปรายคือการทําความเขาใจมากขึ้นถึงความตองการของเซ็คชัน 
ทักษะของพวกเขา และความตองการความสนับสนุน  

ผลการพูดคุย: 

• ความตองการของเซ็คชัน: ทําอยางไรจะกระตุนใหสมาชิกสากลมีสวนรวมกับนโยบาย ทํางาน
กับผูทรงสิทธิ คลีค่ลายความขัดแยง ทํางานดานความสัมพันธกบัคณะกรรมการบริหาร / 
เจาหนาที ่ขั้นตอนปฏิบตัิดานความปลอดภัย การอบรมสําหรับประธาน / คณะกรรมการ
บริหาร / ผูอํานวยการ การอบรมดานยุทธศาสตร การทํางานกับชุมชนชายขอบ การเติบโต 
การระดมทุน และการคัดเลอืกผูทํางานรณรงค การสรางอิทธิพลกับผูมีอํานาจในการ
ตัดสินใจและสิทธิมนุษยชนศึกษา 

• ทักษะที่เซ็คชันเสนอใหได: เช่ือมโยงการทํางานระดับภูมิภาคกับระดับประเทศ สิทธิมนุษยชน
ศึกษาและการเคลื่อนไหวในยุโรปตะวันออก การสงเสริมการมีสวนรวม การทํางานกับผูทรง
สิทธิ การระดมทุนแบบเขาถึงตัว การสนับสนุนการเคลื่อนไหวของเยาวชน การจัดคาย
เยาวชน การรณรงคกดดันดานสังคมและการจัดการวิกฤตดานการส่ือสาร และการส่ือสารใน
สถานการณวิกฤต การแตงตั้งคณะกรรมการเสนอช่ือที่มีประสิทธภิาพ และสามารถกําหนด
ประเด็นได  

• ความจําเปนที่จะตองไดรับความสนับสนุนจากเพื่อน: การเติบโต การประเมนิผล
คณะกรรมการ   



ฟาบิโอลากลาวสรุปโดยยืนยันวา จะมีการแตงตั้งคณะทํางานทั้งสามกลุมในประเด็นหลัก
ขางตน เพื่อจัดทําเครื่องมืออยางเปนระบบเกี่ยวกับทรัพยากรและทักษะในขบวนการ เธอกระตุนให
ผูเขารวมประชุมเสนอตัวเองเขามาเปนสวนหนึ่งของคณะทํางานเหลานี้ 

RAM 

วัตถุประสงคของวาระนี ้คือการพูดคุยรูปแบบการระดมทุนของ RAM การพิจารณาถึง
ทางเลือกตาง ๆ และการปรับกระบวนการตัดสินใจใหสอดคลองกับภูมิภาค เปาประสงคของ RAM คือ
การชวยใหเกิดผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนมากสุดสําหรับแอมเนสตี ้ โดยการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเซ็คชันที่ไดรับทุน 

ยักโครายงานวา มีการจัดสรรงบประมาณระดับโลกจํานวน 16 ลานปอนด เพื่อเปนเงินทุน
สําหรับกิจกรรมระดมทุนแบบ RAM ที่จัดสรรใหกับเซ็คชันและสํานักงานระดับประเทศ คณะกรรมการ 
RAM เปนผูเสนอแนะกับเลขาธิการวาจะใหเงินทุนกับใคร ทีมสนับสนุน RAM ทําหนาที่วิเคราะหและ
พัฒนาขอเสนอแนะ โดยตั้งอยูบนความเห็นจากภาคสวนตาง ๆ  

ความคืบหนาในชวงที่ผานมาไดแก ระยะเวลาการสมัครขอทุนที่สั้นลง การกระจายตัวของทุน
ที่กวางขวางขึ้น การกําหนดเปนเง่ือนไขของทุนใหมีการระดมทุน การเพิ่มจํานวนเงินทุน และความเห็น
ของผูอํานวยการภูมิภาคที่มีตอกระบวนการตัดสินใจ  

ตามมติขอที่ 7 สํานักเลขาธิการใหญไดพัฒนาโครงการวิจัยตนแบบการระดมทุนแบบใหม 
โดยมีกําหนดเสนตายในการดําเนินงานตามรูปแบบการระดมทุนแบบใหมของ RAM ระหวางเดือน
เมษายน - พฤศจิกายน 2562 หลักการสําคัญที่ผานความเห็นชอบสําหรับการระดมทุนระดับโลกใน
อนาคตประกอบดวย หลักเกณฑเพื ่อการตัดสินใจที ่โปรงใส สอดคลองกับยุทธศาสตรดาน              
สิทธิมนุษยชน การพูดคุยที่ยืดหยุนกับเซ็คชันและสํานักงานภูมิภาค และขั้นตอนที่ตรวจสอบไดอยาง
ชัดเจน (ทั้งในสวนของการกํากับดูแลและการบริหาร) ของหนวยงานทุกแหง  

  แมวาผูเขารวมประชุมจะพอใจกับการนําเสนอ แตเห็นวารูปแบบนี้ไมครอบคลุมถึงผลกระทบ
ตอบุคลากร เนื่องจากเซ็คชันตองทํางานภายใตแรงกดดัน โดยยังตองพึ่งพากับแหลงทุน มีความเห็น
เปนเอกฉันทวา การลงทุนแบบ RAM ไมสามารถตอบสนองความตองการของเซ็คชันในโลกฝายใตได 
โดยเฉพาะประเทศที่มีลําดับความสําคัญเรงดวน  

ผูเขารวมประชุมเสนอวา ไมควรกําหนดเปาหมายการระดมทุนแบบ RAM เปนจํานวนเงินที่
คงที ่ แตกําหนดเปนสัดสวนที่สอดคลองกับการทํางานดานสิทธิมนุษยชนและคาใชจายในการ
ดําเนินงาน เนื่องจากสํานักงานภูมิภาคทราบปญหาของเซ็คชันดีกวา สํานักงานภูมิภาคจึงควรเขามามี
บทบาทตรงนี้มากกวาสํานักเลขาธิการใหญที่ลอนดอน มีการบันทึกขอมูลผลกระทบตอทรัพยากร
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเชนนี้   



มีการปดการพูดคุยในวาระนี้ดวยการตั้งขอสังเกตวา อาจมีการกําหนดความคาดหวังมาก
เกินไปสําหรับเซ็คชัน โดยไมมีการจัดสรรเงินทุนใหเพียงพอ จึงมีขอเสนอใหลดความคาดหวังตอ    
เซ็คชันลง เพื่อใหบทบาทของผูอํานวยการยั่งยืนมากขึ้น ที่ประชุมเห็นชอบวา ควรมีการพูดคุยใน
ประเด็นนี้ตอในเวทีผูอํานวยการ ซ่ึงเปนวาระสําหรับวันจันทรที่ 9 กรกฎาคม 

 

 

 

 ชวงเปลี่ยนผานของเลขาธิการ  

การประชุมสมัชชาโลกป 2561 เปนชวงเปลี่ยนผานผูดํารงตําแหนงเลขาธิการจากซาลิล เชตติ
เปนนคูมี นายดู การทบทวนผลงานของซาลิลในชวงแปดปที่ผานมา และการรับฟงวิสัยทัศนของคูมี 
จึงเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งของการประชุมของแอมเนสตี้อินเตอรเนช่ันแนล  

 

วาระที่ 13: 

อําลาซาลิล  

เมื่อใดท่ีเกิดการถกเถียงจนวุนวายในแอมเนสตี้ เรามักคิดถึงบุคคลคนนั้นท่ีอยูในหมูบานหรืออยูใน
สลัม บุคคลซึ่งตองการแอมเนสตี้ บุคคลซึ่งเปนเหตุใหแอมเนสตี้ดํารงอยู และบุคคลซึ่งทําให
ความคิดของเรากระจางชัดมากสุด....เราไมไดเปนแคสื่อกลาง นันเปนเหตุใหแอมเนสตี้ตองดํารง
อยู - ซาลิล เชตติ 

คริสตินกลาวเปดการประชุมดวยการขอบคุณซาลิล เชตติ เลขาธิการที่กําลังพนจากตําแหนง 
สําหรับการทํางานของเขาในฐานะผูนําฝายปฏิบัติงานที่สํานักเลขาธิการใหญ แอมเนสตี้ อินเตอรเนช่ัน
แนล โดยเขาดํารงตําแหนงตั้งแตป 2553-2561 ซ่ึงนับเปนพลังของการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก  



ที่ประชุมใหญไดรับชมวีดิโอที่จัดทําขึ้นเพื่อการอําลา และผูเขารวมประชุมไดพากันกลาว
ขอบคุณซาลิล สําหรับแรงบันดาลใจ พลัง แรงกระตุน และความสามารถของเขาในการรวมมือกบัทุก
คนที่มาจากองคกรระดับรากหญา และผูที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงผูนําระดับโลก เคต อัล
เลน ผูอํานวยการ แอมเนสตี้สหราชอาณาจักร กลาววาความสําเร็จมากสุดของซาลิลคือการเปลี่ยน
แอมเนสตี้จากขบวนการของโลกฝายเหนือ ใหเปนขบวนการระดับโลกใตอยางแทจริง อีดิล อีเซอร 
อดีตผูอํานวยการ แอมเนสตี้ตุรกีกลาวถึงตอนที่ซาลิลมาเยี่ยมเขาในเรือนจํา สวน อเลกซ เนวี 
ผูอํานวยการ แอมเนสตี้แคนาดา (ทีมภาษาอังกฤษ) ใหความเห็นวาการดํารงตําแหนงของซาลิลทําให
งานดานสิทธิมนุษยชนของเราเขมแข็งขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น สวนบุคคลอื่นกลาวถึงความ
ตองการของซาลิลที ่จะเผชิญหนากับปญหาทาทาย ในขณะเดียวกันก็แสดงทาทีที่เปนมนุษยที ่มี
ความเห็นอกเห็นใจ และรับฟงความเห็นตาง ๆ   

เอ็มวิกาลีกลาวชื่นชมวิสัยทัศนของซาลิลและความสามารถของเขา ในการผลักดันใหบุคคล
มุงไปสูเปาหมายที่ถูกตอง เธอมีขอสังเกตวาในชวงที่เขาดํารงตําแหนงเลขาธิการ ซาลิลเดินทางไป
เยือน 117 ประเทศ สงผลใหภาพลักษณและแบรนดในระดับสากลของแอมเนสตี้ดีขึ้นอยางมาก ดังจะ
เห็นไดจากการรายงานขาวของส่ือมวลชนที่เพิ่มจาก 3,000 คร้ังในป 2554 เปน 10,000 คร้ังตอปในป 
2560 เอ็มวิกาลีกลาวชื่นชมแรงกระตุนของซาลิลเพื่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงในระดับปฏิบัติงาน ทั้ง
ในรูปของ GTP และการสนับสนุนกระบวนการปฏิรูปการบริหารงาน ในทางสวนตัว เธอไดขอบคุณ    
ซาลิลสําหรับความถอมตน ความเปนผูนํา และทกัษะในการรณรงคกดดัน เอ็มวิกาลีไดมอบหนังสือช่ือ 
‘Moving Closer to the Ground’ เพื่อเปนของที่ระลึกใหกับซาลิล เปนหนังสือที่รวบรวมคําประกาศ
และสุนทรพจนของซาลิล ในชวงที่เขาดํารงตําแหนงเลขาธิการ โดยมีโคฟ อันนันเปนผูเขียนคํานํา  

ซาลิลเริ่มพูดอําลา โดยเนนใหเห็นความสําคัญของการวางแผนที่ตอเนื่องทั้งในระดับการ
ปฏิบัติงานและการบริหารงาน และระบุวาที่ผานมาไดทํางานเปนเวลาแปดปโดยขึ้นตรงกับประธาน
กรรมการบริหารสี่คนตางกรรมตางวาระกัน ในฐานะเลขาธิการ เขาขอบคุณคณะกรรมการบริหาร 
ขบวนการแอมเนสตี้ องคกรภายนอก ทีมบริหารจัดการระดับโลก (GMT) สํานักเลขาธิการใหญ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งทีมแกนนําอาวุโส (SLT) และเจาหนาที่สํานักเลขาธิการใหญ ที่ชวยเหลือเขาในการ
เปนผูนําของแอมเนสตี้ ซาลิลไดแสดงความรูสึกไดรับเกยีรติจากการทํางานใหกับแอมเนสตี้มาแปดป 
และไดสงมอบงานตอใหคูมี นายดู โดยอวยพรใหเขาประสบความสําเร็จในตําแหนงใหมในฐานะ
เลขาธิการของแอมเนสตี้ อินเตอรเนช่ันแนล 

 

วาระที่ 15: 

ยินดีตอนรับคูม ี



โครงสรางในปจจุบันถูกทําลายไปแลว เราไมสามารถรวมมือกับมันไดอีกตอไป เราตองกลาหาญ
เพียงพอท่ีจะเรียกรองการเปลี่ยนแปลงข้ันพื้นฐาน - คูมี นายด ู

เอ็มวิกาลีเร่ิมการประชุมดวยการบอกวาเธอและคณะกรรมการบริหาร ยินดีตอนรับคูมี นายดู
ในบทบาทใหมในฐานะเลขาธิการ 

คูมีไดกลาวถึงวิสัยทัศนของเขาในบทบาทนี้ โดยยอมรับถึงสถานการณที่เลวรายในโลก และ
เราไดเห็นประเด็นดานสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดลอมและสิทธิมนุษยชน เปนที่รับรูและเชื่อมโยงกันมาก
ขึ้น เขาแลกเปลี่ยนความเห็นวา จะมีวิธีการชวยใหแอมเนสตี้เดินหนาตอไปอยางเขมแข็งขึ้นไดอยางไร  

ถางานของเราไมทําใหเกิดการปราบปราม แสดงวาเรายังทํางานไมดีพอ - วาดวยการดื้อแพง
มวลชน 

ถาจะทําใหแอมเนสตี้เขมแข็งและเดินหนาตอไปได เราตองอุทิศตนเองเพื่อสนับสนุนใหขบวนการ
ของเราสามารถทํางานกับขบวนการสิทธิสตรีได และทําใหเยาวชน ผูหญิง และบุคคลอื่น ๆ ที่ถูก
ผลักใหอยูชายขอบ สามารถแสดงความเห็นและมีผูรับฟง มีตัวตนอยูและมีพลังในทุกส่ิงท่ีเราทําใน
นามแอมเนสตี้ - วาดวยการมีสวนรวมกับประชาคมในวงกวาง 

เราตองกระตุนใหเยาวชนเปนแกนกลางของขบวนการ...เราตองเปดกวางเพื่อใหสามารถยอมรับ
พลังที่หลากหลายในภายนอก และทําใหเกิดโอกาสที่แอมเนสตี้จะเปนขบวนการที่มีประชาชนเปน
ศูนยกลางอยางเต็มท่ี - วาดวยการมีสวนรวมของเยาวชน  

เราจําเปนตองพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร เพื่อเขาถึงคนทั่วไป เพราะคนทั่วไปเหลานี้มัก
สามารถทําส่ิงท่ียิ่งใหญได - วาดวยการส่ือสารและการมีสวนรวม 

เราตองเชื่อมโยงเปนเครือขายกับขบวนการอื่น ๆ ที่ทํางานกับผูพิการ สิทธิชนพื้นเมือง หรือสิทธิ
ของผูมีความหลากหลายทางเพศ โดยทําหนาท่ีเปนพันธมิตรท่ีนาไววางใจ พึ่งพาไดและนาเชื่อถือ - 
วาดวยความเปนเครือขายเช่ือมโยงกัน  

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมายถึงการปกปองลูกหลานของเราในอนาคต และสิทธิทุก
ประการซึ่งเปนสิ่งที่แอมเนสตี้ใหความใสใจและมีสวนเกี่ยวของ เราจําเปนตองวางยุทธศาสตรใน
การใชพื้นที่นี้ และถามตัวเองวา เราจะรับงานเพิ่มเติมไดอีกหรือไม - วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

การเติบโตอยางมีเปาหมายเปนเรื่องสําคัญ ไมใชเพราะเราตองการสรางฐานผูสนับสนุนเทานั้น 
หากเราไมมีผูสนับสนุนมากเพียงพอ หากเราไมแสดงใหเห็นวาเรามีผูสนับสนุนอยูเบื้องหลัง รัฐบาล
ก็จะบอกวา “พวกคุณคือใครกัน?” เราจึงจําเปนตองสรางฐานมวลชนที่แทจริงขึ้นมา รวมทั้งการ
พัฒนาศักยภาพของผูใหทุนสนับสนุนเรา โดยการเปนผูสนับสนุนดานเงินทุนตองเปนองคประกอบ
สําคัญของงานท่ีเราทํา - วาดวยเปาหมายที่ 5 การเติบโตอยางมีเปาหมาย 



 

คูมีกลาวในตอนทายโดยใหความหวัง เขาไดเลาเรื่องที่นองชายเลาใหฟงระหวางถูกคุมขังวา 
“เราแยกออกไดวาเปนการตอสูเพื่อความยุติธรรม ไมใชเพราะการเสียสละใหญหลวงของคนเพียง
จํานวนนอย แตเพราะการเสียสละไมมากนักของคนจํานวนมาก” 

คูมีกลาววาเมื่อเขารวมขบวนการในวันที่ 15 สิงหาคม เขาจะเดินทางไปทํางานชวง 10 วันแรก
ที่แอฟริกา กอนจะกลับไปที่สํานักงานใหญในลอนดอน เขามีแผนที่จะรับฟงอยางลึกซึ้ง เพื่อใหทราบ
ความเห็นจากบุคคลทุกสวนจากขบวนการในชวงหกเดือนแรกในฐานะเลขาธิการคนใหมของแอมเนสตี ้

 

วาระที่ 18: 

มติจากที่ประชุมสมัชชาโลก 

 ผลลัพธของวาระที่ 18 ไดถูกผนวกไวเปนเนื้อหาในรายงานการอภิปรายของกลุมการปฏิรูป
การบริหารงานและกฎหมายและนโยบาย กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดูรายงาน  

มติอยางละเอียดของการประชุมสมัชชาโลกป 2561 และสรุปการประชุมของคณะกรรมการ
เตร ียมการประช ุม  เป นส  วนหน ึ ่ งของ เอกสารช ื ่ อ  “2018 Global Assembly Decisions”                   
(ORG 50/8766/2018) 

  

https://amnesty.box.com/s/moybpptz9gv3hzfca6nb4eve6j0f1ulb
https://amnesty.box.com/s/797i5rjilogbc3cmozg9v5kymvpma39m


วาระที่ 20: 

สรุปและมองไปขางหนาในป 2562 

เราจะไมสามารถเปนองคกรท่ีนาภาคภูมิใจอยางท่ีควรเปนได หากเรามัวแตแซะกันเอง - คริสตนิ 
แพมพ 

หลังการอภิปรายในประเด็นการตรวจสอบไดทั้งสองฝายในการประชุมวันแรก คริสตินขอให
หนวยงานตาง ๆ รายงานถึงพันธกรณีที่ตองการทําเพื่อใหบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรวาดวย   
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเปาหมายที่ 5 การเติบโตอยางมีเปาหมาย 

ในนามของคณะกรรมการบริหารและ SLT เอ็มวิกาลีและโคลมยืนยันวาจะทําทุกอยางที่ทําได 
เพื่อประกันใหเกิดความผาสุกของคนในขบวนการ ซึ่งอาจรวมถึงการอบรมและการสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน และดูแลใหทุกคนไดรับสวัสดิการ  

  

เซ็คชันตาง ๆ ไดแสดงพันธกิจดังนี:้ 

แอมเนสตี้สหราชอาณาจักร 

สัญญาวาจะทําให 2% ของประชากรในสหราชอาณาจักรมีสวนรวมกับงานขององคกรภายในป 2563 
ซึ ่งหมายถึงการเปลี ่ยนแปลงวิธีการทํางานอยางใหญหลวง แตทางเซ็คชันนี้มีโอกาสจะทําตาม
เปาหมายนี้ได  

แอมเนสตี้เบลเยียม (เฟลมมิช) 

สัญญาวาจะทําใหเกิดการเติบโตอยางย่ังยืน และจะมีสวนสนับสนุนในการพัฒนาขบวนการและสมาชิก 

แอมเนสตีป้ระเทศไทย 

สัญญาวาจะเพิ่มการทํางานกับเยาวชน โดยยอมรับถงึปญหาเนื่องจากประเทศอยูใตการปกครองของ
รัฐบาลทหาร  

แอมเนสตีอ้ิตาล ี

สัญญาวาจะแสวงหารูปแบบใหมในการเคลื่อนไหว และวิธีการตาง ๆ ที่จะกระตุนใหมีคนหนาใหม ๆ เขา
มามีสวนรวมกับขบวนการ 

คริสตินขอบคุณเซ็คชันที่มสีวนชวยเหลือ และกระตุนผูเขารวมประชุมใหแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
กันตอไป ซ่ึงหมายถึงการปฏิบัติตอกันดวยความเคารพ เธอยังไดพูดถึงเสียงสะทอนจากตัวแทน
เยาวชนบางสวน ซ่ึงไดแจงใหคณะกรรมการเตรียมการประชุมทราบวา พวกเขาไมรูสึกวาที่ประชุม



สมัชชาโลก เปนพื้นทีท่ี่ปลอดภัยเพื่อแสดงความเห็น คริสตินกระตุนใหเราระลึกถึงวิสัยทัศนของ     
แอมเนสตี้ทีต่องการเปนขบวนการที่มีสวนรวมและหลากหลาย ซ่ึงหมายถึงการดูแลใหปฏิสัมพนัธ
ตางๆ ของเรามีสวนหนุนเสริมซ่ึงกันและกัน  

เอ็มวิกาลีขอบคุณที่ประชุมสมัชชาโลกที่ใหความเหน็ชอบตอวาระของคณะกรรมการบริหาร 
ในการขยายกรอบเวลาของเปาหมายเชิงยุทธศาสตร นโยบายดานการทําแทงและนโยบายควบคุมยา
เสพติด คณะกรรมการบริหารจะเร่ิมทํางานเพื่อประกันวา สมาชิกจะสามารถเขาถึงเอกสารและขอมูล
ที่จําเปนตอการมีสวนรวมได  

 

สุดทายนี้ ขอขอบคณุ  

• คณะกรรมการบริหารขอบคุณคริสตินทีด่ําเนินรายการการประชุมสภาสากลป 2560 
ขอบคุณประธานสมัชชาป 2560 และเวทีประชุมผูอํานวยการ รวมทั้งการประชุมสมัชชาโลก
เปนคร้ังแรก 

• คณะกรรมการเตรียมการประชุมยังขอบคุณคริสตนิ ซ่ึงทําหนาที่อยางมีสวนรวมและมีความ
ออนนอมถอมตน แตมั่นคงในฐานะประธานสมัชชาโลก 

• ขอบคุณโทนี ลอเรนซและนาตาลี คัวคู สําหรับการทํางานใหกับคณะกรรมการเตรียมการ
ประชุม ป 2561 

• ขอบคุณอาสาสมัครและลามจากแอมเนสตี้ อินเตอรเนช่ันแนล โปแลนด   
• ขอบคุณผูเขารวมการประชุมสมัชชาโลกทุกคน 

คริสตินจบการประชุมสมัชชาโลก ดวยการกระตุนใหทีป่ระชุมมีเอกภาพ และเตรียมตัวในการ
ทํางานตามแนวทางของขบวนการ  

  

ที่ประชุมสมัชชาสากล: 

ผลการเลือกต้ัง  

 

ประธานท่ีประชุมสมัชชาโลก 

แอน เบอรเรอร (ไดรับเลือก) 42 คะแนน    

คริสติน แพมพ 20 คะแนน 

  



เลือกตั้งโดยไมมีคูแขงขัน  
คณะกรรมการตรวจสอบสมาชิกภาพ  
มาเรียน พิงค   58 คะแนน 
วานูชิ วอลเตอร  57 คะแนน 
โกร เอช เดวิดเสน 56 คะแนน 

เลือกตั้งโดยไมมีคูแขงขัน  
คณะกรรมการเตรียมการประชุม  
ชามิลา เซทาราม 54 คะแนน 
นินา มอนราด โบล 51 คะแนน 
อาวัวร อาเยโช  47 คะแนน  

 

 

ภาคผนวก 1: 

ใครที่อยูในหองประชุม และใครที่ไมไดอยูในหองประชุม? 

ตามมติที่ 5 ของการประชุมสภาสากลป 2560 ประธานการประชุมสมัชชาโลกเสนอผลการ
สํารวจขอมูลเกี่ยวกับเพศสภาพและความหลากหลายของผูเขารวมประชุมสมัชชาโลก โดยไมระบุชื่อ 
เจ็ดตารางแรกในรายงานอยูในสวนของการตอนรับ เหลือเพียงแผนภูมิสองรูปและตารางหนึ่งตาราง 
ซ่ึงอยูในรายงานสวนนี้   

 

แผนภูม ิ1 | ผูเขารวมการประชุมสมัชชาสากล 
จําแนกตามภูมิภาคหรือถิน่ท่ีอยู  
     5% ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ 
     15% แอฟริกา  
     17% อเมริกา  
     17% เอเชียแปซิฟก  
     46% ยุโรป 
 

แผนภูม ิ2 | ผูเขารวมการประชุมสมัชชาสากล 
จําแนกตามรสนิยมทางเพศ  
     3% เลสเบียน  
     2% เควียร 
     13% ไมระบ ุ      
     10% ไบเซ็กชวล  
     5% เกย 
     67% รักตางเพศ 

แผนภูม ิ3 | ผูเขารวมการประชุมสมัชชาสากล 
จําแนกตามอายุ  

แผนภูมิ 4 ผูแทนถาวร จําแนกตามอายุ 
3% 60+ 



     2% 60+  
     12% <25       
     28% 25-35       
     28% 36-45       
     29% 46-59       
     1% ไมระบุ  

2% ไมระบ ุ
3% <25 
29% 25-35 
31% 36-45 
32% 46-59 

 
  

แผนภูม ิ5 | ผูเขารวมการประชุมสมัชชาโลกเปนชนกลุมนอยท่ีถูกเลือกปฏิบัติจากคนสวนใหญ
หรือไม    

     6% ใช      87% ไม       7% ไมระบ ุ

แผนภูมิ 6 | ผูเขารวมการประชุมสมัชชาสาโลก
เปนชนพื้นเมืองหรือไม  
 
 4% ไมระบ ุ      7% ชนพื้นเมือง      
89% ไมเปนชนพื้นเมือง 
 

แผนภูม ิ7 | ผูเขารวมการประชุมสมัชชาโลก 
จําแนกตามระดับการศึกษา 
  
 2% ไมใสขอมูล 4% มัธยม / การศึกษานอก
โรงเรียน 34% ปริญญาตรี หรือพนระดับมธัยม 
60% ปริญญาโทหรือเอก  

แผนภูมิ 8 | ผูเขารวมการประชุมสมัชชาโลก 
จําแนกตามศาสนา  
 
11% ไมระบ ุ4% พุทธ  25% คริสต 4% ฮินดู 
8% อิสลาม 44% ไมมีศาสนา (Agnostic / 
Atheist) 1% Unitarian Universalism  
1% ซิกข 1% พยานพระยะโฮวา 1% อิสลาม  
1% ยูดาย 

แผนภูมิ 9 | ผูเขารวมการประชุมสมัชชาโลกมา
จากชนชั้นกลางหรือกลางระดับบน  
 
31% ไม  7% ไมระบ ุ 62% ใช 
(ดูจากพื้นฐานครอบครัวที่ถือวาเปนชนช้ันสูง
หรือชนช้ันกลาง ไมวาจะเปนปริมาณทรัพยสิน
และ/หรือการศึกษาในประเทศถิ่นกําเนดิ)  

 

ตาราง 1 | ผูเขารวมการประชุมสมัชชาโลกท่ีเปนผูพลัดถิ่นในประเทศ / ผูลี้ภัย และผูอพยพ 

ผูพลัดถิ่นในประเทศ / ผูลี้ภัย  

4% ใช 94% ไม 2% ไมระบ ุ

ผูอพยพ* 

5% ใช 92% ไม 3% ไมระบ ุ

 *ในบริบทของประเทศที่ทานอาศัยอยู ทานเปนผูเขาเมอืงที่เคยเกิดประสบการณรังเกียจหรือเลือก
ปฏิบัติ เนื่องจากเปนคนเขาเมืองหรือไม?  



 ภาคผนวก 2: 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 

คลิกที่นี่ สําหรับรายช่ือผูเขารวมประชุมสมัชชาโลกป 2561 

 

 

 

https://amnesty.box.com/s/797i5rjilogbc3cmozg9v5kymvpma39m

